

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG:

Đại tá, Ths. Trần Thị Bích Huệ

BIÊN TẬP:

Thiếu tá, Ths. Trần Nữ Quế Phương (chủ biên)

Thiếu tá CN, Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hà

CHẾ BẢN VÀ SỬA BẢN IN:

Thiếu tá CN, Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hà

Trung úy CN, Cử nhân Nguyễn Thị Thu

TRÌNH BÀY:

Thiếu tá CN, Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hà

Thiếu tá CN, Kỹ sư Trần Mạnh Hà

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 7 tháng 11 năm 1917, tức ngày 25 tháng 10 năm 1917 theo lịch Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, đứng đầu là V.I.Lê-nin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nổi dậy lật đổ chính quyền tư sản và lực lượng phản cách mạng, thành lập chính quyền Xô-viết. Đây là cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”¹

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng rất lớn đến cách mạng Việt Nam và nhận thức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước và dẫn dắt cách mạng Việt Nam. Chính Người đã khẳng định con đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Việt Nam là con đường của Cách mạng tháng Mười Nga.

Để thiết thực kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2017), Thư viện Quân đội biên soạn Thư mục chuyên đề “**100 năm Cách mạng tháng Mười Nga**”.

Thư mục gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Tư liệu tuyên truyền về Cách mạng tháng Mười Nga.

Phần thứ hai: Danh mục tài liệu về Cách mạng tháng Mười Nga.

Tuy nhiên, do công tác lưu trữ, sưu tầm, biên soạn còn hạn chế, nên một số tài liệu, bài viết chưa được giới thiệu trong thư mục này, cũng như cũng không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung của các đồng chí.

Mọi ý kiến xin gửi về:

Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính

Thư viện Quân đội

83 Lý Nam Đế - Hà Nội.

Điện thoại: (069) 554556

Fax: (024) 38235130

Email: Thuvienquandoi@mail.bqp

Tvqd@tttt.bqp.vn

¹ Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12, tr.300.

PHẦN THỨ NHẤT

TỰ LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGÀ

I. V.I.LÊNIN VÀ CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGÀ VĨ ĐẠI

Thắng lợi của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế ở nước Nga. Đó là chiến công to lớn của giai cấp công nhân và binh sĩ yêu nước Nga dưới sự lãnh đạo của những người Bôn-sê-vích. Nhưng chính quyền trong nước lại rơi vào tay giai cấp tư sản - do những người Men-sê-vích và những người xã hội-cách mạng lãnh đạo. Chúng thành lập cái gọi là “Chính phủ lâm thời”. Chính phủ của giai cấp tư sản này chủ trương tiếp tục chính sách “chiến tranh đến thắng lợi cuối cùng” nghĩa là tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918, vì những lợi ích của giai cấp tư bản Nga và tư bản nước ngoài, đồng thời nhằm tiêu diệt các lực lượng cách mạng. Giai cấp tư sản Nga ra sức lừa gạt quần chúng lao động bằng cách hứa sẽ cải cách và rằng chúng đang bảo vệ “Tổ quốc dân chủ”.

Đồng thời, tại Pê-tơ-rô-grát cũng như ở nhiều thành phố khác của nước Nga, Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ cũng được thành lập. Đó thực sự là cơ quan chính quyền của nhà nước giai cấp vô sản. Hàng triệu người lao động đi theo các Xô-viết cách mạng.

Như vậy, sau Cách mạng Tháng Hai, ở Nga tồn tại 2 chính quyền song song. Đó là: Chính phủ lâm thời (của giai cấp tư sản), Xô-viết đại biểu (của giai cấp vô sản). Nên cục diện không thể kéo dài.

Trước tình hình phức tạp như vậy, ngày 4-4, Đảng của những người Bôn-sê-vích đã triệu tập hội nghị để xác định phương hướng hoạt động, tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. Tại hội nghị này, V.I.Lê-nin đã trình bày bản Luận cương tháng 4, trong đó chỉ rõ tình hình phức tạp của đất nước và đường lối cách mạng của Đảng Bôn-sê-vích là: chuyển từ Cách mạng dân chủ tư sản sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Luận cương chỉ rõ rằng: Phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh đế quốc. Con đường duy nhất đúng là chuyển chính quyền về tay giai cấp vô sản. Khẩu hiệu của Đảng Bôn-sê-vích lúc này là: “Không ủng hộ Chính phủ lâm thời”, “Tất cả chính quyền về tay các Xô-viết”. Chỉ có cộng hòa của các Xô-viết - dạng tổ chức chính quyền mới cao nhất của nhà nước dân chủ, mới có khả năng bảo đảm những lợi ích căn bản của nhân dân lao động. Đó là cương lĩnh cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Bôn-sê-vích.

Đứng trước tình hình và nhiệm vụ trên V.I.Lê-nin chỉ rõ: Tính chất đặc thù của thời điểm trước mắt ở Nga là chuyển từ giai đoạn đầu của cuộc cách mạng mà chính quyền rơi vào tay giai cấp tư sản do tính tự giác và tính tổ chức của giai cấp vô sản chưa cao, sang giai đoạn hai của nó là chuyển chính quyền về tay giai cấp vô sản và những tầng lớp nông dân lao động nghèo. Tuy nhiên, hàng triệu người lao động, lần đầu tiên tham gia vào đời sống chính trị nên chưa có kinh nghiệm, dễ tin vào những lời mị dân của giai cấp tư sản. Vì vậy, để thực hiện được mục tiêu, V.I.Lê-nin chỉ rõ: Đảng Bôn-sê-vích cần lôi kéo đa số công nhân, nhân dân lao động đứng về phía mình, cần phê phán bản chất giai cấp của Chính phủ lâm thời, phê phán các hành động phản dân của những người Men-sê-vích và xã hội-cách mạng, cô lập chúng ra khỏi quần chúng. Trong những điều kiện như vậy, dựa vào lực lượng của đa số nhân

dân lao động Nga, có thể đạt được việc chuyển giao chính quyền cho giai cấp vô sản bằng con đường hòa bình.

Như vậy, nhiệm vụ cách mạng và chương trình đấu tranh đã rõ ràng. Cần cương quyết thực hiện chương trình ấy. V.I.Lê-nin là lãnh đạo trung tâm của toàn bộ hoạt động khẩn trương của Đảng. Người thường viết bài cho báo “Sự thật”, trong đó phân tích những sự kiện đang diễn ra, phê phán các âm mưu và hành động của giai cấp tư sản, chỉ rõ đường lối và phương pháp đấu tranh. Người khẳng định: chỉ có những người Bôn-sê-vích mới đại diện chân chính cho những nguyện vọng căn bản của nhân dân và luôn luôn tin tưởng rằng đội ngũ cách mạng sẽ phát triển nhanh chóng.

Được sự giác ngộ và tổ chức của những người Bôn-sê-vích, tháng 4 tại Pê-tơ-rô-grát đã nổ ra cuộc biểu tình rầm rộ của công nhân, binh sĩ và quần chúng lao động chống Chính phủ lâm thời và làn sóng biểu tình ấy ngày càng lan rộng. Khi đó, kẻ thù cũng đã bắt đầu chống lại V.I.Lê-nin và những người ủng hộ V.I.Lê-nin. Những người Men-sê-vích và xã hội-cách mạng đã ngả về phía giai cấp tư sản. Trước tình hình đó, Xô-viết Pê-tơ-rô-grát lại ủng hộ Chính phủ lâm thời, còn các đảng thỏa hiệp thì công khai đứng về phía giai cấp tư sản.

Sự kiện tháng Bảy - Chính phủ lâm thời do những người Men-sê-vích và xã hội-cách mạng thao túng đã ra lệnh bắn vào cuộc biểu tình của hơn nửa triệu công nhân và binh sĩ Pê-tơ-rô-grát là bước ngoặt trong quá trình phát triển của cách mạng. Thời kỳ hai chính quyền song song tồn tại đã chấm dứt, chính quyền trong nước đã hoàn toàn chuyển vào tay Chính phủ lâm thời.

Ngày 7-7, Chính phủ lâm thời ra lệnh bắt V.I.Lê-nin hòng làm cho Đảng Bôn-sê-vích mất người lãnh đạo. Trong điều kiện như vậy, theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bôn-sê-vích, V.I.Lê-nin rút vào hoạt động bí mật. Người đã sống gần một tháng ở Ra-dơ-líp (cạnh Pê-tơ-rô-grát), sau đó đã chuyển sang Phần Lan. Ngày 7-10, do sự phát triển của cách mạng và sự cần thiết phải trực tiếp lãnh đạo việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, V.I.Lê-nin lại chuyển về Pê-tơ-rô-grát và trú tại một căn nhà bí mật cho đến tối 24-10. Mặc dù trong hoàn cảnh hoạt động bí mật hết sức khó khăn, V.I.Lê-nin vẫn chỉ đạo hoạt động của Đảng, chăm chú theo dõi tình hình trong nước, đưa ra những chỉ thị về mọi vấn đề quan trọng nhất của cách mạng như: việc tập hợp lực lượng để khởi nghĩa vũ trang; các hình thức hoạt động mới của Đảng trong quần chúng, việc kết hợp công tác hợp pháp với công tác bất hợp pháp.

Tình hình chính trị mới ở trong nước đòi hỏi Đảng phải thay đổi những khẩu hiệu thuộc sách lược, V.I.Lê-nin chỉ rõ: cần phải tạm gác khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các Xô-viết” bởi vì dưới sự thao túng của những người Men-sê-vích và xã hội-cách mạng, các Xô-viết đã trở nên bất lực. Nếu tạm gác khẩu hiệu này lại thì một cao trào cách mạng mới sẽ nổ ra. Lúc đó, giai cấp tư sản sẽ chỉ dựa vào lực lượng quân sự để đàn áp phong trào cách mạng. Trong những điều kiện đó chỉ có đấu tranh vũ trang mới có thể đem lại thắng lợi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Quá trình phát triển của các sự kiện đã khẳng định lời tiên đoán của V.I.Lê-nin là đúng: các Đảng của những người Men-sê-vích và xã hội-cách mạng tiếp tục thi hành chính sách: thỏa hiệp với lực lượng phản cách mạng để bóp chết cách mạng. Điều đó, chứng tỏ khả năng phát triển hòa bình của cách mạng là hoàn toàn không thể có được.

Theo lời kêu gọi của những người Bôn-sê-vích, hàng ngàn công nhân cầm vũ khí. Đảng Bôn-sê-vích đã tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và đã thật sự trở thành người tổ chức việc giáng trả lực lượng phản cách mạng. Cuộc đấu tranh kiên quyết và triệt để vì lợi ích của nhân dân đã nâng cao uy tín và ảnh hưởng của Đảng Bôn-sê-vích. Họ thắng từng bãi miễn những người Men-sê-vích và xã hội-cách mạng ra khỏi các Xô-viết và bầu các đại biểu Bôn-sê-vích vào các cơ quan này. Trong những điều kiện như vậy, V.I.Lê-nin lại kêu gọi phải giương cao khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các Xô-viết” và điều đó cũng có nghĩa là lời kêu gọi khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Vào giữa tháng 9, trong các bức thư của mình gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng “Những người bôn-sê-vích phải nắm lấy chính quyền”, “chủ nghĩa Mác và khởi nghĩa”, V.I.Lê-nin đã nhấn mạnh sự cần thiết hiện nay là khởi nghĩa vũ trang. Phải tập trung toàn bộ lực lượng của Đảng vào công tác vận động quần chúng công nhân, binh sĩ, nông dân; phải tăng cường các hoạt động nhằm thành lập, trang bị và huấn luyện đội Cận vệ đỏ của công nhân. V.I.Lê-nin hàng ngày chăm chú theo dõi công tác quan trọng này.

Cuộc khủng hoảng cách mạng trong cả nước Nga đã lan rộng và trở nên sâu sắc thêm. Tại các công xưởng và nhà máy phong trào bãi công phát triển, đặc biệt là cuộc bãi công toàn Nga của công nhân viên ngành đường sắt và bưu điện. Ở nông thôn cuộc đấu tranh của nông dân chống địa chủ đã đi đến những hình thức gay gắt nhất và chuyển thành khởi nghĩa.

Trong bài “Cuộc khủng hoảng đã chín muồi” viết ngày 29-9 và trong “Thư gửi Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Mát-xcơ-va, Ban Chấp hành Pê-tơ-rô-grát và các đảng viên Bôn-sê-vích trong các Xô-viết Pê-tơ-rô-grát và Mát-xcơ-va ngày 1-10, V.I.Lê-nin đã nhận định tình hình là không thể tiếp tục chậm trễ trong việc phát động khởi nghĩa vì trong nước cuộc khủng hoảng có tính chất toàn quốc đã chín muồi. Người viết: “Tất cả tương lai của cuộc cách mạng Nga đang ở trong tình thế hoặc mất, hoặc còn. Tất cả danh dự của Đảng Bôn-sê-vích đang được đặt ra. Tất cả tương lai của cuộc cách mạng công nhân quốc tế vì chủ nghĩa xã hội đang ở trong tình thế hoặc mất, hoặc còn”. Người còn nhấn mạnh rằng chờ đợi đại hội các Xô-viết là một trò chơi ô nhục theo chủ nghĩa hình thức, là sự phản bội cách mạng. V.I.Lê-nin viết: “Nếu không thể nắm lấy chính quyền bằng cách không khởi nghĩa thì phải lập tức chuyển sang khởi nghĩa”.

Căn cứ vào những quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về khởi nghĩa vũ trang, Đảng Bôn-sê-vích đã tích cực triển khai hoạt động để quần chúng nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh quyết định giành thắng lợi cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Với V.I.Lê-nin đứng đầu, Ban Chấp hành Trung ương đã lãnh đạo toàn bộ công tác tổ chức cuộc khởi nghĩa vũ trang. Trong những hồi ký về V.I.Lê-nin. N.C.Crúp-xcai-a viết: “Trong tháng cuối cùng ấy V.I.Lê-nin đã hoàn toàn sống với ý nghĩa khởi nghĩa. Người chỉ suy nghĩ về điều đó thôi và

làm cho các đồng chí khác cũng mang một tâm trạng như mình, một niềm tin như mình”. V.I.Lê-nin đòi phát động khởi nghĩa trước khi triệu tập Đại hội II các Xô-viết để tranh thủ thời gian với kẻ thù, vì chúng chờ cuộc khởi nghĩa vũ trang nổ vào ngày khai mạc Đại hội. Trong bức thư lịch sử gửi các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, viết vào buổi tối ngày 24-10 (tức ngày 6-11) V.I.Lê-nin chỉ rõ rằng không thể nán ná được nữa, việc đó “tuyệt đối” phải được giải quyết “ngay tối nay hay đêm nay”, phải bắt giam chính phủ Kê-ren-xki, tước vũ khí của lực lượng học sinh sĩ quan, cướp lấy chính quyền. “Lịch sử sẽ không tha thứ cho những người cách mạng có thể thắng lợi hôm nay (và chắc chắn sẽ thắng lợi hôm nay) mà lại để chậm trễ, vì để đến ngày mai, không khéo họ sẽ mất nhiều, không khéo họ sẽ mất tất cả”. Ngay đêm 24-10 (6-11) V.I.Lê-nin đến Xmôn-nui và trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lúc ấy đã bắt đầu.

Tối 25-10 (7-11) phát súng lịch sử của chiếc tuần dương hạm “Rạng Đông” rền vang. Cuộc tấn công ào ạt vào Cung điện Mùa Đông (nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ lâm thời) bắt đầu. Cung điện Mùa Đông bị chiếm, Chính phủ lâm thời sụp đổ hoàn toàn và thắng lợi thuộc về những người khởi nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lê-nin, Đảng của những người Bôn-sê-vích đã đưa giai cấp công nhân Nga đến thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại và nó đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người – kỷ nguyên sụp đổ của chủ nghĩa tư bản, kỷ nguyên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

II. DIỄN BIẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

+ Ngày 24-10 cuộc khởi nghĩa vũ trang bắt đầu tại Pê-tơ-rô-grát. Trong ngày hôm ấy Chính phủ lâm thời ra lệnh đóng cửa tờ báo “Đường công nhân” (nay là tờ “Sự thật”), bắt giam và đưa ra tòa các thành viên Ủy ban quân sự cách mạng, chuẩn bị tập kích vào Bộ Tham mưu cách mạng – Xmôn-nui.

+ Trưa 24-10, lực lượng phản cách mạng cắt cầu qua sông Nê-va hòng cắt các khu công nhân ra khỏi trung tâm thành phố. Ủy ban quân sự cách mạng cử các đơn vị Cận vệ đỏ và binh sĩ cách mạng đến chiếm giữ tất cả các cầu đi vào thành phố.

+ Chiều 24-10 các đơn vị cách mạng chiếm đài phát thanh và nhà ga thành phố, bao vây các trường học đóng trong thành phố.

+ Tối 24-10 V.I.Lê-nin từ căn phòng bí mật trở về Xmôn-nui và trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang.

+ 1 giờ 25 phút sáng 25-10 các lực lượng cách mạng chiếm bưu điện thành phố; 2 giờ sáng chiếm nhà ga xe lửa Ni-cô-lai-ép-xki và ga tàu điện ngầm trung tâm; 6 giờ sáng 25-10 chiếm Ngân hàng quốc gia.

+ Trưa 25-10 chiếm cung Ma-ri-in-xki.

+ 2 giờ 35 phút Xô-viết Pê-tơ-rô-grát họp hội nghị chớp nhoáng.

+ 9 giờ 40 phút tối phát súng hiệu của chiếc tuần dương hạm “Rạng Đông” rền vang báo hiệu bắt đầu cuộc tấn công ào ạt Cung điện Mùa Đông – dinh lũy của Chính phủ lâm thời.

+ 10 giờ 40 tối tại Xmôn-nuri khai mạc Đại hội lần II các Xô-viết đại biểu công nhân và binh sĩ toàn Nga.

+ 2 giờ đêm 26-10 các lực lượng cách mạng chiếm được Cung điện Mùa Đông và bắt giam các thành viên Chính phủ lâm thời.

+ Ngày 26-10, Đại hội các Xô-viết thông qua “Sắc lệnh về hòa bình” và “Sắc lệnh về ruộng đất”.

+ Ngày 29-10, sau khi thành lập cái gọi là “Ủy ban cứu quốc và cách mạng”, lực lượng phản cách mạng tổ chức cuộc nổi loạn.

+ Ngày 1-11 Quân đội cách mạng đã dập tắt cuộc nổi loạn này (một trong hai kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn này là Cra-xnốp bị bắt, Kê-ren-xki bỏ chạy).

+ Tiếp sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang hầu như không đổ máu ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát, ngày 25-10 cuộc đấu tranh bắt đầu ở Mát-xcơ-va. Nhiều cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra giữa các lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng.

+ Ngày 2-11 Chính quyền Xô-viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.

+ Cùng với thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát và Mát-xcơ-va, chính quyền Xô-viết được thành lập ở nhiều tỉnh và thành phố khác một cách nhanh chóng và bằng con đường hòa bình.

Từ tháng 1 đến tháng 3-1918, trải qua nhiều trận chiến đấu gay go, đổ máu và không đổ máu giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng, chính quyền Xô-viết đã được thành lập ở vùng Trung Á, Xi-bê-ri, Viễn Đông và Cáp-ca-đơ.

Từ đó, ngày 7-11 (tức là ngày 25-10 theo lịch cũ của Nga) ngày thắng lợi của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát trở thành ngày kỷ niệm hàng năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại [2].

III. NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRƯỜNG TỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Để nhận diện rõ hơn những giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga, trước hết cần làm rõ vì sao Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười chỉ có thể nổ ra lần đầu tiên ở Nga, chứ không thể là ở những quốc gia nào khác như Đức, Pháp, hay Anh?

Theo C. Mác, cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và thành công đồng thời ở nhiều nước trên thế giới. Trên cơ sở lý luận của C.Mác về tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, V.I. Lê-nin cho rằng, do sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị là quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản nên chủ nghĩa xã hội có thể thành công trước hết là trong một số ít nước tư bản chủ nghĩa, hoặc thậm chí chỉ trong một nước tư bản chủ nghĩa riêng lẻ.

Theo các nhà nghiên cứu về V.I. Lê-nin, có những nguyên nhân dẫn tới Cách mạng Tháng Mười ở Nga:

(1) Theo V.I. Lê-nin, nước Nga là khâu yếu nhất trong toàn bộ hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa bởi giai cấp tư sản Nga chỉ mới lật đổ chế độ Nga Hoàng trong cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917, chưa đủ điều kiện để trở thành giai cấp tư sản mạnh, có ảnh hưởng trong toàn xã hội.

(2) Lý tưởng của chủ nghĩa xã hội như quyền tự do, bình đẳng, bác ái, thủ tiêu chế độ người bóc lột người tương hợp với bản sắc văn hóa và tinh thần Nga. Bản sắc đó được thể hiện ở việc không tôn thờ và chạy theo các giá trị vật chất và nhu cầu tiêu dùng cá nhân như trong xã hội tư sản; sẵn sàng hy sinh và chịu đựng mất mát, đau thương; không chấp nhận sự bất bình đẳng và bất công trong xã hội; tôn thờ chủ nghĩa tập thể là tính cộng đồng. Kể từ khi hình thành Nhà nước Nga năm 1169 trên cơ sở liên kết chính quyền của người Varangia tồn tại trong nhiều thế kỷ với những người Slav theo Đạo Chính thống, Nhà nước Nga chưa bao giờ xâm lược bất kỳ một quốc gia nào. Vì thế, khi V.I. Lê-nin và những người Bôn-sê-vích truyền bá lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là tự do, bình đẳng, bác ái, thủ tiêu chế độ người bóc lột người ở Nga, đã có tác động rất lớn, nhanh chóng lan tỏa và thâm nhập vào xã hội Nga, tạo thành phong trào cách mạng rộng khắp, trước hết là trong hàng ngũ giai cấp công nhân, binh sĩ và nông dân, tạo nên sức mạnh to lớn và là động lực của cách mạng. Do đó, có thể nói, Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vừa mang tính quốc tế, vừa mang tính dân tộc Nga rất sâu sắc.

Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử văn minh của thế giới, có ý nghĩa định hình xu hướng phát triển của thế giới trong thế kỷ XX và có thể cả trong nhiều thế kỷ sau. Vì thế, Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại những giá trị trường tồn đối với lịch sử văn minh của nhân loại. Đó là:

(1) Phá vỡ khâu yếu nhất trong hệ thống chính trị và kinh tế của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, tạo ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của loài người. Đó là kỷ nguyên quá độ từ chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

(2) Lần đầu tiên, trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực sinh động ở Liên Xô. V.I. Lê-nin đề ra mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga. Theo đó, chủ nghĩa xã hội không xây dựng từ con số không mà là kế thừa những kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế tốt nhất của chủ nghĩa tư bản. V.I. Lê-nin nói: “Chúng ta không tự nghĩ ra hình thức tổ chức hoạt động của mình mà là kế thừa những cái đã có sẵn của chủ nghĩa tư bản như ngân hàng, các công ty, nhà máy, kinh nghiệm quản lý, các viện nghiên cứu. Chúng ta phải kế thừa những kinh nghiệm tốt nhất của các nước tiên tiến”. Vì thế, trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lê-nin áp dụng cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

(3) Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền nhà nước chuyển từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột vươn lên làm chủ vận mệnh của mình và xã hội. Liên hệ với Phong trào Đánh chiếm Phố Wall ở Mỹ năm 2011 – làn sóng biểu tình đại diện cho 99% người dân Mỹ bắt đầu diễn ra ngày 17/9/2011 tại Thành phố New York với khẩu hiệu đòi chính quyền của các nhà tài phiệt chỉ chiếm 1% dân số Mỹ về tay mình. Phong trào đánh chiếm phố Wall không thành công vì không có một chính đảng, có đường lối chính trị rõ ràng lãnh đạo. Khác với tất cả các cuộc cách mạng xã hội từng diễn ra trước đó trong lịch sử loài người chỉ nhằm thay thế một phương thức bóc lột này bằng một phương thức bóc lột khác, Cách mạng Tháng Mười Nga nhằm thủ tiêu mọi hình thức bóc lột của giai cấp tư sản đối với giai cấp khác bị áp bức, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

(4) Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự cứu lấy mình và giải phóng mình mà còn là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải

phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa nhanh và mạnh sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.

(5) Cách mạng Tháng Mười Nga đã biến nước Nga Sa Hoàng với nền kinh tế lạc hậu thành một siêu cường đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa, trở thành trụ cột của hòa bình và an ninh quốc tế, là chỗ dựa cho hàng trăm dân tộc bị áp bức, đứng lên chống ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc. Đặc biệt, với chế độ ưu việt, Liên Xô đã tập hợp và đoàn kết được sức mạnh của 15 nước cộng hòa trong cuộc đấu tranh cứu loài người khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

(6) Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng và tác động rất lớn tới tiến trình phát triển của lịch sử thế giới trong thế kỷ XX, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh mô hình và chính sách phát triển [3].

PHẦN THỨ HAI

DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

I. SÁCH, TƯ LIỆU

A. SÁCH, TƯ LIỆU TIẾNG VIỆT

- 150 năm tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản và 80 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Hội thảo khoa học .-H.:Học viện CTQG,1997.-46tr.**
3KN(519.1)/T 17955
Giới thiệu các tham luận khoa học tham gia Hội thảo khoa học: “150 năm tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản và 80 năm Cách mạng tháng Mười Nga”.
- 80 năm cách mạng tháng Mười Nga.-H.:Thư viện Quân đội,1998. -166tr.;29cm.**
9(N519.1)/T 18045
Gồm một số bài viết lược dịch theo sách “Cách mạng tháng Mười: Những bài học lịch sử và tính thời đại” của Nhà xuất bản “Tráng sĩ ca” - Xuất bản năm 1997 tại Mát-xcơ-va và “Đáp lại những kẻ xuyên tạc Cách mạng tháng Mười” của “Hội những nhà bác học Nga theo định hướng XHCN”- Xuất bản tháng 8 năm 1997 tại Mát-xcơ-va.
- Bảy mươi năm phát triển không ngừng.-H.:Vật tư,1987.-173tr.;19cm.**
9(X)2/38314 - 15
Cuốn sách ra đời nhân dịp kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng Mười Nga, nội dung giới thiệu một số kinh nghiệm và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của Liên Xô trong 70 năm (1917 – 1987) và cả những khó khăn, thiếu sót trong giai đoạn đó.
- Bệnh ấu trĩ "tả khuynh" trong phong trào cộng sản/V.I Lê-nin.-M.:Tiền Bộ,1973.-230 tr;17cm.**
3K23/23650-51
Cuốn sách được dịch ra tiếng Việt theo nguyên bản in trong tập 41 Toàn tập V.I.Lê-nin, xuất bản lần thứ 5, do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê-nin trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô soạn.
Cuốn sách giúp cho các đảng cộng sản trẻ tuổi chọn được con đường đấu tranh cách mạng đúng đắn, sửa chữa những sai lầm trong bước đầu của các đảng ấy, giới thiệu cho những người cộng sản tất cả các nước biết về những kinh nghiệm vô cùng phong phú của các đảng viên bôn-sê-vích, đồng thời ngăn ngừa những người cộng sản phạm phải những sai lầm tả khuynh bè phái, giáo điều và những sai lầm khác...Cuốn sách còn giúp giải quyết một số vấn đề quan trọng nhất của phong trào công nhân quốc tế.
- Cách mạng Nga và Việt Nam: Loại sách nghiên cứu /Minh Tranh.-H.:Sự Thật,1957.-59tr.;19cm.**
9X2/4469 - 70
Loại sách nghiên cứu, gồm hai phần: Phần thứ nhất: Nhân dân Việt Nam và Cách mạng tháng Mười Nga; Phần thứ hai: Những bài học của cách mạng Nga 1905 và Việt Nam.
- Cách mạng tháng Mười - ngọn đuốc soi đường của thời đại: Kỉ niệm 70 năm**

Cách mạng tháng Mười.-H.:*Thông tin lí luận*,1987.-262tr.;19cm.

9(X)21/38336 - 37

Tập hợp một số báo cáo đã trình bày tại *Hội nghị khoa học về Cách mạng và xã hội chủ nghĩa tháng Mười*, do Viện Mác - Lênin, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Ủy ban khoa học và xã hội Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 1987.

Các báo cáo đã phân tích sâu sắc ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng sâu rộng của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đối với đời sống nhân loại; phân tích sâu sắc những bài học quý báu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, những bài học kinh nghiệm hết sức phong phú của Đảng Cộng sản Liên Xô đã thu được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới nói chung, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Cách mạng Việt Nam nói riêng.

7. **Cách mạng tháng Mười có phải là tất yếu không?**/A. Butencô; Người dịch: Hà Mỹ Hương, Vũ Ngọc Sâm.-H.:*TVQĐ sl*,1991.-20tr.;27cm.

9(X)21/T 13456

Nội dung cuốn sách được dịch từ bài viết của tiến sĩ triết học A.Butencô đăng trên Báo “Sự thật” (Liên Xô) ngày 25/10/1990.

8. **Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - Lịch sử và hiện tại:** Sách tham khảo/*Nguyễn Quốc Hùng.*-H.:*Chính trị Quốc gia*,2007.-239tr.;21cm.

9(T)71/62969 - 70, M 131081 - 82

Bố cục cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Cuộc cách mạng “Mười ngày rung chuyển thế giới”.

Phần II: Cuộc cách mạng “Như mặt trời chói lọi...chiếu sáng khắp năm châu...”.

Phần III: Những giá trị xuyên thế kỷ của một cuộc cách mạng.

9. **Cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng ở các nước phương Đông: Gồm các văn kiện của những nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Ấn Độ, Nam Dương, Nhật Bản, XyRi, Libăng.**-H.:*Sự thật*,1957.-136tr.;19cm.

K5/14220

Gồm những bài luận văn của các nhà lãnh đạo các Đảng Cộng sản và công nhân các nước phương Đông nói về ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và của Cách mạng tháng Mười Nga đã soi đường cho cách mạng các nước phương Đông như thế nào. Các bài luận văn đó đã phân tích ý nghĩa vĩ đại của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đối với việc định ra đường lối cách mạng cụ thể của mỗi nước ở phương Đông và phân tích những bài học sâu sắc của Cách mạng tháng Mười Nga đối với các nước phương Đông như Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Ấn Độ, Nam Dương, Nhật Bản, XyRi, Libăng.

10. **Cách mạng tháng Mười Nga và một số vấn đề cấp bách về thời đại ngày nay.**-H.:*Quân đội nhân dân*,2007.-403tr.;21cm

9(N519.1)/63231 - 32, M 131648 - 50

Tập hợp 55 bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị quân sự tổ chức nhân dịp kỉ niệm 90 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

11. **Cách mạng tháng Mười Nga/Trang Đức.**- [K.đ.]:*Chi hội liên khu 3*,1950.-

45tr.;20cm.

9(X)21/22510 - 11

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga.

Phần thứ hai: Những bài học của Cách mạng tháng Mười Nga.

12. **Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam: Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười.-H.: UB Khoa học xã hội Việt Nam,1978.-156tr.;27cm.**

9(X)21/T 5152 - 53

Giới thiệu các bài tham luận tham gia Hội nghị khoa học, nội dung nghiên cứu xoay quanh một chủ đề chung là: “Cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng Việt Nam và ba dòng thác cách mạng trên thế giới”.

13. **Cách mạng tháng Mười và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội/Trương Chinh.-H.:Sự thật, 1957.-63tr.;19cm.**

3K5/4879

“*Cách mạng tháng Mười và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội*” nguyên là một bài báo của đồng chí Trương Chinh viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Mười Nga, đã đăng trên Tạp chí “*Những vấn đề sử học*” một tạp chí có giá trị khoa học nổi tiếng của Viện Sử học trong Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

Trong tác phẩm này tác giả đã nêu rõ ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười với việc thành lập đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và của kháng chiến nước ta.

14. **Cách mạng tháng Mười và phong trào giải phóng dân tộc.-H.:Sự thật,1987.-193tr.;19cm.**

9(X)2/38579 - 80

Cuốn sách bao gồm một số bài nghiên cứu được sắp đặt tương đối có hệ thống nhằm góp phần làm sáng tỏ ảnh hưởng to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga đối với vận mệnh các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Các tác giả cũng đã trình bày và phân tích mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội và với sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới.

15. **Cách mạng tháng Mười và sách lược của những người cộng sản Nga/ Stalin.-H.:Sự thật,1967.-50tr.;17cm.**

3K33/501

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần I: Những điều kiện bên ngoài và bên trong của Cách mạng tháng Mười.

Phần II: Về hai đặc điểm của Cách mạng tháng Mười, hay Cách mạng tháng Mười và thuyết cách mạng “thường trực” của Tơ-rôt-ski.

Phần III: Vài đặc điểm của sách lược của những người bôn-sê-vích trong thời kỳ chuẩn bị Cách mạng tháng Mười.

Phần IV: Cách mạng tháng Mười, bước đầu và tiền đề của cách mạng thế giới.

16. **Cách mạng tháng Mười và sách lược của những người cộng sản Nga: Tựa cuốn tập lục: Trên con đường cách mạng tháng Mười /Stalin.-H.: Sự thật, 1957.-79tr.; 19cm.**
3K3/541-42
 Cuốn sách đề cập đến các nội dung: Cách mạng tháng Mười và sách lược của những người cộng sản Nga; Cách mạng tháng Mười và vấn đề các tầng lớp trung gian; Tính chất quốc tế của Cách mạng tháng Mười.
17. **Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông/Hồ Chí Minh.-H., 1957.-30tr.; 20cm.**
3K5H6/21109 - 10
 Giới thiệu bài luận văn “*Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông*” Của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một tài liệu lý luận chính trị quý báu, có ý nghĩa lịch sử và quốc tế rất quan trọng. Nội dung nêu rõ ý nghĩa và ảnh hưởng lớn lao của Cách mạng tháng Mười đối với sự nghiệp giải phóng các dân tộc phương Đông, nêu rõ những bài học quý báu của Cách mạng tháng Mười đối với những người cách mạng và nhân dân Việt Nam.
18. **Cách mạng tháng Mười và tình hữu nghị Việt - Xô.-H.: Thành hội Việt - Xô Hà nội, 1987.-172tr.; 19cm.**
9(X)2/39527 - 28
 Nội dung các bài viết trong cuốn sách là những tài liệu khoa học được trình bày dưới dạng dễ đọc, dễ hiểu về Cách mạng tháng Mười, tình hữu nghị Việt - Xô.
19. **Cách mạng tháng Mười và vấn đề dân tộc/Sta-lin.-H.: Sự thật, 1955.-44tr.; 19cm.**
3K3/550
 Tập tài liệu này gồm ba bài của Sta-lin viết năm 1918, 1920 và 1921 về Cách mạng tháng Mười và chính sách dân tộc của chính quyền Xô Viết và những người cộng sản Nga.
20. **Cách mạng tháng Mười và vấn đề dân tộc: Chính sách của chính quyền Xô-Viết và vấn đề dân tộc Nga, cách mạng tháng Mười và chính sách dân tộc của người cộng sản Nga /Sta-lin.-H.: Sự thật, 1958.-42tr.; 19cm.**
3K33/21669-70
 Những bài trong quyển sách này được dịch trong Sta-lin Toàn tập, t.4 (tr.142-149 và 210-319), và t.5 (tr.99-101), bản Pháp văn của Nhà xuất bản Xã hội, Pa-ri, 1955.
21. **Cách mạng tháng Mười và ý nghĩa thời đại của nó/Nguyễn Trọng Chuẩn.-H.: Chính trị quốc gia, 1997.-233tr.; 19cm.**
9(N519.1)71/46513 - 14
 Cuốn sách gồm một số bài tham luận của các nhà khoa học trong nước tại hội thảo “*Cách mạng tháng Mười Nga. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn*” của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, do Viện Triết học đứng ra chủ trì.
 Nội dung cuốn sách tập trung khẳng định tính tất yếu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, phân tích ý nghĩa lịch sử và tính chất vạch thời đại của nó, nêu

lên những bài học của Cách mạng tháng Mười, trình bày, phân tích một số quan điểm lý luận của V.I.Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách còn phân tích ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, của chủ nghĩa Lênin đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam, đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta.

22. **Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng các dân tộc/Hồ Chí Minh.**-H.: *Sự thật*, 1967.-19tr.; 19cm.

3K5H/571-72

“*Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng các dân tộc*” là tác phẩm của Hồ Chí Minh viết theo lời đề nghị của báo Pravda (Sự thật) Liên Xô, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.

23. **Cách mạng tháng Mười vĩ đại và vận mệnh nhân dân Á, Phi, Mỹ La tinh/Ghê-oóc-ghi KIM; Người dịch: Hồng Dương.**-M.: APN, 1987.- 82tr.; 17cm.

9(X)21/39745 - 46

KIM Ghê-oóc-ghi Phi-ô-đô-rô-vích (sinh năm 1924) là một nhà bác học lớn nghiên cứu phương Đông, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Liên Xô, tiến sĩ sử học, giáo sư. Ông là tác giả của hơn 200 tác phẩm về những vấn đề lịch sử hiện đại của các nước Á - Phi trong đó có cuốn *Cách mạng tháng Mười vĩ đại và vận mệnh nhân dân Á, Phi, Mỹ La tinh*

Cuốn sách đề cập đến các nội dung sau:

- Cách mạng tháng Mười vĩ đại và phong trào giải phóng dân tộc: Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và phong trào giải phóng dân tộc; Chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong hành động; Tính chất toàn diện của sự ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc từ phía thế giới xã hội chủ nghĩa; Về sự hợp tác kinh tế.

- Hòa bình là điều kiện tất yếu của tiến bộ: Nguy cơ chiến tranh; Lập trường của Liên Xô.

- Hiện tượng có ý nghĩa lịch sử to lớn.

- Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước đang phát triển đấu tranh cho một trật tự kinh tế mới.

24. **Cách mạng tháng Mười vĩ đại: Tài liệu tham khảo nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại .**-H.: *TVQĐ sl*, 1987.-11tr.; 30cm.

9(X)21/T 12228 - 29

Tài liệu gồm 4 phần:

Phần I: Lê-nin và cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại.

Phần II: Lịch diễn biến cuộc Cách mạng tháng Mười.

Phần III: Cách mạng tháng Mười đối với phong trào cách mạng thế giới.

Phần IV: Những sách cần đọc trong đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 70 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

25. **Cách mạng tháng Mười với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/Lê Duẩn.**-H.: *Sự thật*, 1978.-31tr.; 19cm.

3K5/27716 - 15

Cuốn sách gồm bài viết của đồng chí Lê Duẩn đăng trên báo Nhân dân ngày 20

tháng 10 năm 1977 và Lời chào mừng tại lễ kỉ niệm lần thứ sáu mươi Cách mạng tháng Mười ở Mát-xcơ-va ngày 7 tháng 11 năm 1977.

26. **Cách mạng tháng Mười với nền quân sự khoa học của giai cấp vô sản.**-H.: *Cục tuyên huấn TCCT, 1957.-22tr.; 28cm.*
355(V)13/T 358
Nội dung cuốn sách: Cách mạng tháng Mười với vấn đề vũ trang khởi nghĩa; Vấn đề xây dựng Hồng Quân sau cách mạng tháng Mười và vai trò của Hồng Quân trong thời kỳ nội chiến; Quân đội xô-viết với cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam...
27. **Cách mạng tháng Mười xã hội chủ nghĩa vĩ đại: Cách mạng tháng Mười và ảnh hưởng của nó đối với cách mạng thế giới và Việt Nam/Nguyễn Khánh Toàn.**-H.: *Sự thật, 1957.-127tr.; 19cm.*
9(X)/4891 - 92
Tác giả phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười vĩ đại và ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười đối với cách mạng thế giới và Việt Nam.
28. **Cách mạng tháng Mười: những bài học lịch sử.**-H.: *Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 1996.-25tr.; 30cm.*
9(T)71/T 17000
Cuốn sách giới thiệu những bài học cơ bản được rút ra từ kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng Mười và từ con đường mà nước Nga đã trải qua vào thời kỳ đó.
29. **Cách mạng tháng Mười: Trích trong lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô .**-H.: *Sự thật, 1949.-137tr.; 17cm.*
3KX1/9406-07
Nội dung cuốn sách là trích dịch ở hai chương (chương sáu và chương bảy) trong Lịch sử Đảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Liên Xô.
30. **Cách mạng tháng Mười: vấn đáp: Tài liệu kỷ niệm 40 năm cách mạng tháng Mười .**-H.: *Việt - Xô - Trung, 1957.-47tr.; 19cm.*
9(X)2/5114
Cuốn sách gồm 4 phần, có các câu hỏi và trả lời theo nội dung của từng phần:
Phần thứ nhất: Cách mạng tháng Mười là gì?
Phần thứ hai: Chủ nghĩa xã hội là gì?
Phần thứ ba: Vì sao nước Việt Nam phải tiến lên chủ nghĩa xã hội? Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải làm gì?
Phần thứ tư: Vì sao phải đứng hẳn về phía Liên Xô, đứng hẳn về phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo?
31. **Cách mạng và hành động (1789-1917-1933-1949)/Nghiêm Xuân Hồng.**-Sài Gòn: *Quan Điểm, 1969.-404tr.; 19cm.*
9(N)/1867
Cuốn sách giới thiệu diễn trình biện chứng của những cuộc cách mạng lớn cận đại: 1789, 1917, 1933, 1949. Trong đó, Chương II, từ trang 121 đến 195 giới thiệu về Cách mạng tháng Mười Nga: Nguyên nhân của cách mạng; Diễn trình biện chứng của

cách mạng.

32. **Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại và việc giải quyết những vấn đề quân sự.**-H.:*Học viện Quân sự cao cấp, 1979.-4tr.;26cm.*

355(X)/T 7323

Lược thuật bài báo của đô đốc V.Verner, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng xã hội thống nhất Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân nước Cộng hòa dân chủ Đức. Tác giả phân tích một cách ngắn gọn ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại và những nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết vấn đề quân sự nhằm bảo vệ các thành quả xã hội chủ nghĩa.

33. **Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.**-H.: *Sự thật, 1982.-62tr.;19cm.*

9(X)21/32713 - 14

Cuốn sách trình bày khái quát những diễn biến cơ bản của Cách mạng tháng Mười, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử lớn lao của cuộc cách mạng đó.

34. **Cách mạng xã hội, cách mạng vô sản.**-H.:*Sự thật, 1974.-31tr.;19cm.*

1DL/23405 - 06

Sách lý luận phổ thông chủ nghĩa Mác – Lênin. Giới thiệu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và việc Đảng ta vận dụng sáng tạo những nguyên lý đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

35. **Chiến lược, chiến thuật quân sự trong thời kỳ cách mạng tháng mười.**-H.:*Sự thật, 1959.-378tr.;19cm.*

355/399 - 400

Gồm những bài Lê-nin viết để lãnh đạo cách mạng Nga từ tháng Ba năm 1917 đến tháng Riêng năm 1918. Những bài viết này là một phần trong toàn bộ lý luận của Lê-nin về khoa học quân sự, nhưng đây là một số những lý luận cơ bản kết hợp với thực tiễn trong Cách mạng tháng Mười Nga về các vấn đề khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh và cách mạng, chiến tranh và hòa bình, chỉ đạo tác chiến, nhận định thời cơ...

36. **Chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười Nga.**-H.:*Sự thật, 1957.-21tr.;19cm.*

3KV1/6399

Giới thiệu hai bản nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam và của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về việc chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười.

37. **Chúng run sợ trước ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười tới Việt Nam/Minh Tranh.**-H.:*Sự thật, 1958.-56tr.;19cm.*

3KV1(09)/5039 - 40

Nội dung cuốn sách nêu lên ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga; Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười đến Việt Nam.

38. **Chương 2: Công tác đảng công tác chính trị trong Hồng quân và hạm đội trong những năm nội chiến (1918-1920).**-H.:*Văn phòng Tổng cục Chính trị, 19?.-96tr.;26cm.*

355(X)13/T 12965

Ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thắng lợi, nhiệm vụ tổ chức vũ khí và vũ trang bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã được đặt ra trước Đảng Cộng sản Liên Xô một cách đầy đủ nhất. Cuốn sách giới thiệu về công tác Đảng, công tác chính trị trong Hồng quân và hạm đội trong những năm nội chiến ở Liên Xô (1918 – 1920).

39. **Con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại/Nguyễn Duy Trinh.**-H.:*Sự thật*,1958.-37tr.;19cm.

9X21/8928 - 27

Bài nói của đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Ủy viên Bộ Chính trị trung ương Đảng lao động Việt Nam trong cuộc mít tinh kỉ niệm lần thứ 40 cuộc Cách mạng tháng Mười ở Hà Nội.

40. **Con người xoay chuyển lịch sử.**-H.:*Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh*, 1996.-10tr.;29cm.

9(N519.1)/T 17003

Không ai có thể phủ nhận vai trò chủ đạo của Lê-nin trong cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại làm thay đổi tiến trình lịch sử thế kỷ 20, mở ra con đường đi tới tự do và công bằng xã hội. Là người đứng đầu nhà nước Xô-viết đầu tiên trên thế giới, Lê-nin đã đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng hỗn loạn do cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và nội chiến gây ra, thành lập Liên bang Xô-viết, thực hiện chính sách kinh tế mới, trong một thời gian ngắn mở đường đi tới ấm no hạnh phúc, ổn định và dân chủ.

Cuốn sách cho chúng ta lời giải đáp về câu hỏi: Lê-nin là người như thế nào?

41. **Cống hiến to lớn của Liên Xô đối với phong trào cách mạng và sự nghiệp hòa bình ở châu Á: Kỉ niệm lần thứ 70 cách mạng tháng Mười vĩ đại (1917-1987) .-**
H.:*Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam Viện Châu á và Thái Bình Dương*,1987.-50tr.;30cm.

327/LCV 182

Những tư liệu trong cuốn sách này giúp ta hiểu thêm về vai trò và cống hiến của nước Nga kể từ chiến tranh thế giới thứ hai cho đến giai đoạn năm 1987 đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

42. **Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới - Những giá trị xuyên thế kỷ: Sách tham khảo/Nguyễn Quốc Hùng.**-H.:*Chính trị quốc gia*,2012.- 315tr.;21cm.

9(X)/71990, 71991

Thông qua các bài viết của mình, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh sống động về “Mười ngày rung chuyển thế giới” của Cách mạng tháng Mười; những ảnh hưởng vang dội của cuộc cách mạng này đối với nhiều quốc gia - từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ La-tinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước Việt Nam.

43. **Đoàn kết lại dưới ngọn cờ Cách mạng tháng Mười vĩ đại: Xã luận nhân dân Nhật báo Trung Quốc số ra ngày 7-11-1964.**-H.: *Đại sứ quán Trung Quốc*,1964.-13tr.;19cm.

3KH2/16861-62

Giới thiệu toàn văn bài xã luận đăng trên Nhân dân nhật báo Trung Quốc, số ra ngày 7 tháng 11 năm 1964 nhân dịp kỉ niệm 47 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

44. **Hải quân Xô viết sau Cách mạng vĩ đại Tháng 10.**-H.:*Phòng KHQS-BTL Hải quân, 1972.-16tr.; 27cm.*
355(X)75/T 5290
 Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Hải quân Xô viết sau Cách mạng tháng Mười.
45. **Karacnác trong những năm nội chiến (1918 - 1920)**/*Ja. M. Dosumov; Người dịch: Hoàng Thế Vệ.- H.: Học viện quân sự cao cấp sl, 1979.-3tr.; 27cm.*
9(X)22/T 7340
 Lược thuật cuốn sách của viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô Udobéch Ja.U.Dosumov (1905-1973), gồm phần điểm báo của các nguồn tư liệu và tài liệu cơ bản, năm chương và phần kết luận. Tác phẩm đã sử dụng tài liệu của các viện lưu trữ trung ương và địa phương cũng như hồi tưởng của những người tham gia Cách mạng tháng Mười và chiến tranh nội chiến ở Karacnác.
46. **Kỉ niệm lần thứ 60 cách mạng tháng Mười vĩ đại**/*Trường Chinh.-H.: Sự thật, 1978.-45tr.; 19cm.*
3K5/27713 - 14
 Giới thiệu bài diễn văn của đồng chí Trường Chinh tại cuộc mít tinh trọng thể ngày 5 tháng 11 năm 1977 để kỉ niệm lần thứ 60 Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Trong diễn văn đó, đồng chí Trường Chinh đã phân tích sâu sắc ý nghĩa lịch sử to lớn và những kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, những thắng lợi của cách mạng thế giới từ Cách mạng tháng Mười đến nay, bao gồm thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.
47. **Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười.**-H.: *Nha Thông tin Việt Nam, 1950.-44tr.; 16cm.*
9(X)2/9203
 Cuốn sách đề cập đến các nội dung sau: Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người; Những điều kiện bên trong và bên ngoài của cuộc Cách mạng tháng Mười; Từ tháng Hai đến tháng Mười năm 1917; Khởi nghĩa tháng Mười: Cuộc cách mạng vô sản thành công...
48. **Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại (1917-1957): Đề cương của Bộ tuyên truyền cổ động và Viện Mác-Lênin của BCHTW ĐCS LX .-**
H.: Sự thật, 1957.-96 tr.; 19 cm.
3KX(4)/4675-76
 Giới thiệu nội dung Đề cương của Bộ tuyên truyền cổ động và Viện Mác – Lênin của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.
49. **Lịch sử cách mạng Nga.**-H.: *Khoa học, 1964.- 245tr.; 19cm.*
9(X)/13359 - 60
Tập 1: Từ tháng Tư đến tháng Tám 1917
 Sách dịch theo bản Pháp văn của Nhà xuất bản Xã hội, Pari. Bộ sách “Lịch sử cách mạng Nga” gồm 4 tập, trình bày cặn kẽ những sự kiện và bài học kinh nghiệm mọi mặt của Cách mạng tháng Mười. Sách được viết dưới sự chỉ đạo của chính những

người đã trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc cách mạng nên chứa đựng rất nhiều tài liệu phong phú, sinh động và nhận định sắc bén.

Tập 1 bắt đầu từ chương nói về “Hội nghị tháng Tư” đến chương nói về việc “đập tan vụ bạo động Kornilov vào những ngày cuối tháng Tám”.

50. **Lịch sử cách mạng Nga.-H.:Khoa học,1964.-216tr.;19cm.**

9(X)/13361 - 62

Tập 2: Từ tháng Chín đến tháng Mười

Tập 2 bắt đầu từ chương “Sự suy sụp về kinh tế” đến chương “Sự bố trí lực lượng chiến đấu của phe phản cách mạng trước cuộc cách mạng vô sản vĩ đại”.

51. **Lịch sử cách mạng Nga.-H.:Khoa học Xã hội,1965.-560tr.;19cm.**

9(X)/13363 - 64

Tập 3: Những ngày tháng Mười ở Pêtrôgrat

Bộ cục cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Cuộc khủng hoảng đã chín muồi; Chương 2: Tổ chức cuộc tấn công; Chương 3: Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở Pêtrôgrat; Chương 4: Cuộc khởi nghĩa ở Pêtrôgrat; Chương 5: Đại hội các Xôviết toàn Nga lần thứ hai; Chương 6: Đập tan cuộc mưu phản chống Xô viết.

52. **Lịch sử cách mạng Nga.-H.:Khoa học Xã hội,1966.-330tr.;19cm.**

9(X)/13365 - 66

Tập 4: Khởi nghĩa ở Môxkva và thành lập chính quyền Xô Viết

Bộ cục cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Cách mạng vô sản ở Môxkva; Chương 2: Cách mạng vô sản ở các mặt trận; Chương 3: Tổ chức chính quyền.

53. **Lịch sử hiện đại.-H.:Sự Thật,1962.-990tr.**

9(T)/19014 - 15

Bộ sách gồm 2 tập, trình bày sự phát triển của thế giới từ Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại ở Nga cho tới cuối những năm 50 của thế kỷ 20.

54. **Lịch sử Liên Xô/Nguyễn Huy Quý, Lê Khắc Thành.-H.:Đại học và Trung học chuyên nghiệp,1987.-101tr.;19cm.**

9(X)2/38873-74

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1917 - 1937).

Phần 2: Chiến tranh giữ nước vĩ đại, thắng lợi hoàn toàn và triệt để của chủ nghĩa xã hội (1938 - 1960).

Phần 3: Hoàn thiện chủ nghĩa xã hội và tiến dần lên chủ nghĩa cộng sản (1961 - 1986).

55. **Ngọn cờ của Lênin và của Bác Hồ sẽ được mang đến đích thắng lợi cuối cùng/Lê Duẩn.-H.:Sự thật,1983.-18tr.;20cm.**

3K5/33513-14

Giới thiệu hai bài diễn văn của đồng chí Lê Duẩn đọc nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại và lần thứ 60 ngày thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết và nhân dịp Liên hoan thanh niên Việt Nam –

Liên Xô lần thứ V tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong các bài diễn văn đó, đồng chí Lê Duẩn đã nêu lên những thành tựu to lớn mà nhân dân ta cùng như nhân dân Liên Xô anh em đã đạt được từ Cách mạng tháng Mười đến nay...

56. **Những bài học lớn của Cách mạng tháng Mười.-H.: Sự thật, 1957.-74tr.; 19cm.
9(X)21/458**
Tập hợp bài viết của một số các nhà lãnh đạo của các Đảng Cộng sản và công nhân các nước Trung Quốc, Rumani, Bungari, Tiệp Khắc, Pháp viết nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười với nội dung: nhắc lại những bài học lịch sử có ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Mười đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước.
57. **Những bài nói về Cách mạng tháng Mười và đọc trong những dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười/J.Sta-lin.-H.: Sự thật, 1963.-221tr.; 19cm.
3K3/521-22**
Gồm tất cả những đoạn và bài của J. Sta-lin viết về Cách mạng tháng Mười và đọc trong những dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười. Bộ cục gồm hai phần:
Phần thứ nhất: Những bài nói về Cách mạng tháng Mười.
Phần thứ hai: Những bài đọc trong những dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười.
58. **Những bài viết và nói về quân sự/V.I. Lênin.-H.: Quân đội nhân dân, 1976.-846tr.; 19cm.
355/25755-56**
Cuốn sách gồm những đoạn trích các tác phẩm, những bài báo, bài nói chuyện, diễn văn và thư từ của V.I.Lê-nin về những vấn đề quân sự viết và nói trong khoảng thời gian từ sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đến Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.
59. **Những người Bôn-sê-vích sẽ giữ được chính quyền hay không?/V.I. Lê-nin.-H.: Sự thật, 1959.-90 tr; 19cm.
3K23/257-58**
Cuốn sách này được dịch theo bản Pháp văn trong Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Xã hội, Pa-ri và Nhà xuất bản Ngoại văn, Mạc-tư-khoa, 1958, q.26, tr.83-134. Nội dung tập sách này được Lê-nin viết vào cuối tháng Chín và xong ngày 1 tháng Mười năm 1917. Cuộc cách mạng tháng Mười diễn ra vào ngày 25 tháng Mười đã khiến cho vấn đề đề ra trong tập sách này chuyển từ lĩnh vực lý luận sang lĩnh vực thực tiễn.
60. **Phong trào công nhân quốc tế: Những vấn đề lịch sử và lý luận .-H.: Sự thật, 1980.-917tr.; 22cm.
3KN/40322 - 23**
Nội dung cuốn sách nói về những năm tháng có những sự kiện mang tính chất thời đại thực sự. Sự thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại đã dẫn đến sự thiết lập một chế độ xã hội mới ở nước Nga xô-viết. Sự tác động của cuộc Cách mạng tháng Mười không chỉ giới hạn trong những năm 1917 – 1923, mà còn tiếp diễn đến cả ngày nay nữa.

61. **Phương Đông từ sau cách mạng tháng Mười Nga (1917-1959): Miền Đông Á và Đông Nam Á /Chiêm Tế.-H.: Văn Sử Địa, 1959.-467tr.; 19cm.**
9(4)7/5859 - 60
 Những ảnh hưởng đầu tiên của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với các dân tộc bị áp bức ở phương Đông (Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, In-đô-nê-xia, Mã Lai, Miến Điện, Ấn Độ) được thể hiện trong nội dung cuốn sách.
62. **Tập bài hát Liên Xô: Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga .-H.: [k.nxb], 1960.-30tr.; 21cm.**
78(X)/V 2275
 Giới thiệu 8 bài hát: Lê-nin, Đảng hòa bình; Cảm ơn đảng; Lê-nin về nông thôn; Tuổi trẻ trên toàn thế giới; Cây đàn phong cầm đơn độc; Chào Mát-xcova; Cô gái sông Von-ga; Chiều Mát-xcova.
63. **Tháng 10 và công cuộc xây dựng các lực lượng vũ trang.-H.: Học viện chính trị, 19??.-12tr.; 32cm.**
355(X)/T 42
 Cuốn sách đề cập đến nội dung: Quân đội kiểu mới của nhà nước vô sản đầu tiên; con đường chiến đấu thắng lợi vẻ vang của quân đội xô viết; đặc điểm tình hình mới với khả năng của quân đội Liên Xô và yêu cầu mới về xây dựng quân đội.
64. **Thanh niên ta học tập gì ở Cách mạng tháng 10 và ở thanh niên Liên Xô/Trường Chinh.-H.: Thanh niên, 1959.-28tr.; 19cm.**
3KTV4/6015-16
 Giới thiệu bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh với thanh niên Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười, ngày 2-11-1957.
65. **Tiến lên dưới ngọn cờ Cách mạng tháng Mười vĩ đại/Lê Duẩn.-H.: Sự thật, 1977.-193tr.; 19cm.**
3K5/27013 - 14
 Cuốn sách gồm một số bài viết và nói của đồng chí Lê Duẩn từ năm 1960 đến năm 1976. Cuốn sách này không chỉ cung cấp cho chúng ta những tài liệu rất quý để tìm hiểu chủ nghĩa Lê-nin và Cách mạng tháng Mười Nga, tìm hiểu về tình hữu nghị vĩ đại Việt – Nga, mà còn trình bày một cách sâu sắc những tổng kết lý luận quan trọng mà Đảng ta đã thu được trong quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
66. **Tóm tắt lịch sử Cách mạng tháng Mười (7/11/1917) .-H.: Sự thật, 1950.-357tr. 19cm.**
9(X)21/4768 - 4882
 Giới thiệu tóm tắt lịch sử Cách mạng tháng Mười: Nước Nga trước cách mạng; Lực lượng cách mạng; Cách mạng thắng lợi; Cách mạng tiến hành và củng cố khắp toàn quốc; Chính quyền cách mạng đấu tranh cho hòa bình; Thời kỳ đế quốc can thiệp và nội chiến; Thời kỳ tân kinh tế chính sách; Thời kỳ kỹ nghệ hóa, tập thể hóa nông nghiệp và chủ nghĩa xã hội toàn thắng;...

67. **Từ Cách mạng tháng Mười đến Cách mạng tháng Tám/Trần Văn Giàu.-**
H.: Văn hoá, 1957.-241tr.; 19cm.
9(X)2/4605 - 06
Nội dung cuốn sách là lời giải đáp cho các câu hỏi về cách mạng Nga: Tại sao cách mạng xã hội chủ nghĩa lại nổ ra và thành công ở nước Nga là một nước tương đối lạc hậu so với các nước tư bản tiên tiến như Anh, Đức, Pháp... còn các nước này thì vẫn ở trong chế độ tư bản? Tại sao Lê-nin là người kế tục Mác, phát triển chủ nghĩa Mác và tại sao chủ nghĩa Lê-nin tuy phát sinh ở Nga mà lại là vũ khí tư tưởng cho sự giải phóng của tất cả loài người chứ không phải chỉ là một “sản phẩm Nga cho riêng người Nga”?
Qua cuốn sách chúng ta thấy được tầm quan trọng vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.
68. **Từ phép tính vỡ lòng cho đến phép tính tích phân: Sự thật về Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô /Vladimir Exacôp , Albert Nenarocôp , I . I . Minxơ chủ biên ; Người dịch: Vũ Dương, Hành Nguyên.-**
M.: Thông tấn xã Nó vô xti, 1983.-131tr.; 16,5cm.
9(X)/33743 - 44
Sau Cách mạng tháng Mười vĩ đại, nước Nga xô viết bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội: xóa bỏ nạn mù chữ, đào tạo cán bộ chuyên môn cần thiết cho nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ sở khoa học... cuốn sách này giới thiệu các sự kiện trong giai đoạn đó. Những sự kiện đó, lưu danh trong lịch sử là “cách mạng văn hóa ở nước Nga xô viết”.
69. **Tư tưởng chính trị của Lê nin từ Cách mạng Nga đến Cách mạng Việt Nam/Đỗ Tư.-H.: Lý luận chính trị, 2004.-222tr.; 21cm.**
3K26/54947 - 48, M 118225 - 27
Nội dung cuốn sách đề cập có hệ thống quá trình hoạt động cách mạng và những tư tưởng cốt lõi của Lê-nin với tư cách là lãnh tụ hàng đầu của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, qua đó làm rõ tư tưởng của Người dưới dạng những luận điểm, những nguyên lý mang tính chiến lược, sách lược đã áp dụng thành công trong cách mạng Nga, đồng thời khảo nghiệm quá trình vận dụng sáng tạo những tư tưởng đó của Hồ Chí Minh và của Đảng ta vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.
70. **Tuyển tập: Quyển II /V. Lê-nin.-H.: Sự Thật.-475 tr.**
3K21/151
Cuốn sách đề cập đến nội dung: Thời kỳ chuẩn bị và tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.
71. **Về Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại: Những bài báo và diễn văn /V.I. Lê-nin.-M.: Tiến bộ, 1967.-301 tr.; 20 cm.**
3K2/177-78
Gồm những tác phẩm và những lời phát biểu quan trọng nhất của V.I. Lê-nin, trong đó sáng tỏ tính chất, động lực và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Các bài in trong cuốn sách này dịch theo Toàn tập

V.I.Lênin, xuất bản lần thứ 5.

72. **Về cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại/V. Lênin, J. Stalin.-H.: Sự thật, 1967.-322tr.; 19cm.**

3K22/1657 - 58

Nội dung cuốn sách giới thiệu về tính chất, nội dung, động lực và ý nghĩa lịch sử của Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Đồng thời đề ra một số vấn đề về lý luận cơ bản mà Lê-nin và Sta-lin đã rút ra từ thực tiễn sinh động cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới như: nhiệm vụ của cách mạng vô sản, chiến lược và sách lược trong quá trình tiến hành cách mạng, vai trò lãnh đạo của đảng và giai cấp vô sản, chuyên chính vô sản, liên minh công nông, ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Mười, đặc biệt là ý nghĩa của cuộc cách mạng đó đối với cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

73. **Việc thành lập Hồng quân công nông.-H.: Thư viện Quân đội, 1985.-8tr.; 27cm.**

355X(09)/T 11168 - 69

Sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nước Cộng hòa Xô viết bắt tay vào việc thành lập lực lượng vũ trang để bảo vệ cách mạng, bảo vệ chắc chắn những thành tựu của Cách mạng tháng Mười. Cuốn sách giới thiệu quá trình thành lập Hồng quân Liên Xô – Quân đội xã hội chủ nghĩa.

B. SÁCH TIẾNG ANH

1. **Soviet history atlas / Martin Gilbert. -London: Routledge and Kegan Paul, 1979.-69p.; 25cm.**

912Đ/AV 5336

Đây là tập bản đồ về lịch sử nước Nga. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra lịch sử phát triển kinh tế, chính trị của họ. Chúng ta cũng có thể thấy được con đường cách mạng, các cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, sự phát triển đất nước thời kỳ hậu chiến, bao gồm cả sự phát triển của nước Nga ở nước ngoài trong thời gian từ năm 1917-1945.

2. **The Jubilee - the “peasant reform” and proleterian-peasant revolution/V.I.Lenin.-M.: Foreign Languages, 19??.-38p.; 16cm.**

9N/A 414; 168

Cuốn sách được lược dịch từ tập 17 của bộ sách Lê nin Toàn tập, viết về ngày lễ kỷ niệm lần thứ 50 cuộc Cách mạng tháng Mười Nga – cuộc cải cách nông dân, cách mạng của những người vô sản ở Nga.

3. **The proletarian revolution and the Renegade Kautsky/V.I.Lenin. -M.: Foreign Languages, 1950.-89p.; 16cm.**

3K23/A 150; 423

Cuốn sách được lược dịch từ tập 28 của bộ sách V.I. Lênin Toàn tập, viết về cuộc Cách mạng vô sản tháng Mười Nga năm 1917.

4. **The United States of Europe slogan - the war program of the proletarian**

revolution/V.I.Lenin.-M.: Foreign Languages,1952.-39p.;16cm.

3K23/A 164; 405

Cuốn sách được lược dịch từ tập 21 và tập 23 của bộ sách V.I.Lênin Toàn tập: Mỹ trong khẩu hiệu của châu Âu và chương trình chiến tranh cách mạng vô sản.

5. **Works/J.V.Stalin.-M.:Foreign Languages,1953.-494p.;20cm.**

Vol.4:November 1917-1920

3K3/A 128 – 29

Sưu tầm các bài phát biểu, thư, điện, bài viết và các tác phẩm của tác giả trong thời gian từ tháng 11/1917 đến năm 1920.

6. **Works/J.V.Stalin .-M.:Foreign Languages,1954.-391p.;20cm.**

Vol.9:December 1926-July 1927

3K3/ A 138 – 39

Tuyển tập J.V. Stalin tập hợp các bài viết và bài nói của tác giả trong thời gian từ tháng 12/1926 đến tháng 7/ 1927, đặc biệt trong tập này có một số bài được xuất bản lần đầu.

7. **Problems of Leninism/J.Stalin .-M.:Foreign Languages,1954.-803p.;22cm.**

3K33/AV 203 - 04

Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa Lê-nin, Cách mạng tháng Mười và chiến thuật của người cộng sản Nga, chính sách của chính phủ thời kỳ hậu chiến nhằm xây dựng nhà nước, phát triển kinh tế....

8. **Works/J.V.Stalin.-M.:Foreign Languages,1956.-407p.;20cm.**

Vol.12

3K3/A 144 - 45

Tuyển tập J.V. Stalin tập hợp các bài báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương được trình bày tại Hội nghị C.P.S.U thứ 16, trong đó tác giả đã phân tích một cách sâu sắc cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản trên thế giới và thể hiện rõ sự mâu thuẫn nổi bật trong hệ thống chủ nghĩa tư bản. Mô tả mối quan hệ giữa Nga và các nước tư bản, chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô viết, sự phát triển kinh tế của Nga...

9. **October revolution and the gains of the peoples of the USSR.-M.:Foreign Languages,1957.-61p.;21cm.**

32(X)/A 509

Viết về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và những thành tựu mà nhân dân Nga đã đạt được trong cuộc cách mạng văn hóa.

10. **Forty years of the great October socialist revolution /M.S. Khrushchov.-M.:Foreign languages,1957.-90p.;20cm.**

32(X)/ A 177; 470

Đăng toàn văn bài báo cáo của tác giả trong phiên họp tối cao của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết ngày 6 tháng 11 năm 1957 về những thành tựu mà 40

năm qua nhân dân Xô Viết đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

11. **What the October revolution gave the peasants.-** *M.:Foreign Languages,1957.-91p.;21cm.*
32(X)/ A 511-12
Viết về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, ảnh hưởng của nó đối người nông dân Nga.
12. **Revolution museum/P. Berezov.-** *M.:Foreign Languages,1958.-118p.;16cm.*
3KX(069)/A 522
Viết về Bảo tàng cách mạng Nga, những sự kiện đáng nhớ, tượng đài quốc gia, hiện vật của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và những thông tin liên quan.
13. **The rise of socialist economy /V.Stanis.-M.: Progress,19-?.-215p.;21cm.**
33.03/A 11249
Cuốn sách gồm 6 chương, viết về sự phát triển kinh tế ở Nga, kinh nghiệm rút ra từ nhà nước Nga, các nước xã hội chủ nghĩa và các nước đang phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa khác, cùng với sự chuyển giao giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
14. **Problem of building socialism and communism in the USSR/V.I.Lenin.-** *M.:Progress,1969.-78p.;21cm.*
3K23/A 152
Trình bày những vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Nga.
15. **Leninism and agrarian and peasant question/S.P. Trapezenikov.-** *M.:Progress,1976.-517p.;22cm.*
Vol.1333(X)/A 10614
Tập 1 đánh giá sự phát triển của các mối tương quan về ruộng đất ở Nga, đặc biệt là sự phát triển về ruộng đất và phong trào cách mạng nông dân thông qua ba cuộc cách mạng ở Nga kể từ đầu thế kỷ 20 và sự nổi dậy của các mối quan hệ mới trong những năm đầu sau cuộc Cách mạng tháng Mười, giai đoạn chuyển giao giữa chủ nghĩa đế quốc sang chủ nghĩa xã hội.
16. **Manifesto of the Communist Party/Marx Engels.-** *M.: Progress,1977.-106p.;20cm.*
3K13/A 10650
Ghi lại nội dung Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: người tư sản và người vô sản, người vô sản và người cộng sản, văn hóa cộng sản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, vai trò của chủ nghĩa cộng sản trong sự tồn tại của các đảng đối lập...
17. **On Soviet Socialist democracy/Lenin.-M.: Progress,1977.-222p.;20cm.**
3K23/A 10631

Cuốn sách viết về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Xô viết được sưu tầm từ bộ sách V.I.Lênin toàn tập và một số tác phẩm khác.

18. **The first Soviet Government/Mikhail Iroshnikov.-M.:Progress,1982.-109p.;15cm.**

34(X)/A 11064

Viết về lịch sử cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, chính phủ đầu tiên của nước Nga và việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước này.

19. **Stories about the party of communists/Yu Klimov.-M.:Progress,1984.-294p.;17cm.**

3KX1/A 11116; A 10978

Cuốn sách ghi lại lịch sử phát triển của Đảng cộng sản Liên bang Xô viết, sự thành lập, quá trình phát triển, sự đấu tranh của người dân Xô viết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự phát triển của xã hội xã hội chủ nghĩa và vấn đề xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước này.

20. **Economic policy during the construction of socialism in the USSR / Vladimir Dmitrenko. - M.:Progress ,1987.-157p.;16cm.**

33X/A 11337

Trình bày những chính sách và thành tựu kinh tế mà Đảng và nhân dân Nga đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ hậu chiến và những vấn đề mà họ phải đối mặt tương tự như các nước đang phát triển.

21. **Red october/Robert V.Daniels.-New York:Charles scribner's sons,1967.-269p.;21cm.**

9X21/ A 7776

Cuốn sách mô tả một trong những sự kiện quyết định trong thế kỷ 20 – Cách mạng tháng Mười và sự nắm quyền của những người sáng lập nên chủ nghĩa cộng sản trong tháng 10/1917. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ là sự kiện của riêng nước Nga mà còn là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với toàn thế giới – sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản và phong trào cộng sản quốc tế.

22. **The military and industrial revolution of our time/Fritz Sternberg.-NewYork:Frederick A. Praeger, 1959.-359p.;21cm.**

32(N)/A 2278

Cuốn sách gồm 2 phần.

Phần 1 viết về cuộc cách mạng quân sự ở Mỹ và Nga, chiến tranh hạt nhân, vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến tranh nhỏ.

Phần 2 phản ánh các vấn đề của cuộc cách mạng công nghiệp thứ 2, mối quan hệ giữa quân sự và cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp lần 1, lần 2 đồng thời phản ánh các vấn đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 với các nước phương Tây...

23. **Russia 1917: the February revolution/George Katkov.-New York:Harper and Row,1967.-489p.;22cm.**
9(X)21 + 3KX1.6/ A 7141
 Cuốn sách gồm 3 phần.
 Phần 1 trình bày những vấn đề liên quan đến tình hình chính trị của Nga, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Tsar và Duma cùng những thay đổi chính trị do ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Phần 2 phản ánh các khía cạnh đời sống của người Nga trong điều kiện bị ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười. Phần 3 là những câu chuyện về các sự kiện diễn ra từ ngày 23 tháng 2 cho đến khi thành lập Chính phủ lâm thời ngày 3 tháng 3 năm 1917...
24. **The Russian revolutions of 1917/John Shelton Curtiss.-Princeton:D.Van Nostrand Company, Inc,1957.-191p.;19cm.**
9(X)2/ A 10081
 Viết về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại – sự kiện lịch sử nổi bật nhất đối với nước Nga nói riêng và thế giới nói chung.
25. **A reader on the history of the USSR: 1917-1937.-M.:Progress,1988.-221p.;20cm.**
9(X)2/ A 11433
 Cuốn sách hệ thống lại các giai đoạn lịch sử chủ yếu của nhà nước Xô viết. Cung cấp những thông tin kể từ thời điểm nổ ra cuộc Cách mạng tháng Mười cho đến năm 1936, nói lên sự phát triển và sự thật lịch sử về thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Liên bang Nga.
26. **Anarchism and anarcho - syndicalism/Marx,Engels , Lenin.-M.:Progress,1972.-387p.;20cm.**
3K4/A 1113
 Cuốn sách bao gồm các bài viết của C.Mác, Ph.Ăng-ghen và V.I.Lênin đã được đăng trong Bộ sách V.I.Lênin toàn tập và những tác phẩm khác, nói về cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại, về giai cấp công nhân Nga, chủ nghĩa vô chính phủ và phong trào công đoàn ở nước Nga thời bấy giờ.
27. **Century of conflict: communist techniques of world revolution.-ChicagoHenry regnery company,1953.-439p.;21cm.**
3KX1+1T7.23/A 8533
 Trình bày nguồn gốc của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, lý thuyết về chiến tranh cách mạng, sự thống nhất đất nước, sự quản lý xung đột tại Nga và các cuộc chiến tranh thế giới kéo dài một thế kỷ từ năm 1848 đến năm 1949.
28. **Forward under the glorious banner of the October revolution/Le Duan.-H.:Foreign Languages ,1969.-62p.;19cm.**
3K5/A 2258 - 59

Trích đăng hai bài của tác giả nhân kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng Mười Nga, bao gồm các nội dung: con đường Cách mạng tháng Mười và tình hình thế giới, Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười.

29. **History of Russia.**-*New Haven:yale university preess,1969.-531p.;19cm.*

9(X)/1312

Trình bày sự phát triển về mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị, tôn giáo... của nền văn minh nước Nga. Đặc biệt là cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và các vấn đề trong nước và quốc tế mà nước Nga phải đối mặt trong thời kỳ mới.

30. **History of socialist thought/ G.D.H. Cole.**-*New York :S.T. Martin's,1969.-454p.;22cm.*

Vo.3: Communism and social democracy 1914-1931; Part 1

3KN/A 2510

Đây là tập 4 trong bộ sách Lịch sử Tư tưởng Xã hội chủ nghĩa nói về chủ nghĩa cộng sản và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong những năm 1914-1931. Đặc biệt trình bày các vấn đề chiến tranh cách mạng và các cuộc nội chiến tại Anh, Nga, Đức, Hungary và một số nước châu Âu.

31. **History of the USSR:The eva of Socialism .-M.:Progress,1982.- 602p.;21cm.**

9(X)24/A 10626

Cuốn sách gồm 10 chương, ghi lại lịch sử của nước Nga trong kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa: Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, cuộc nội chiến và sự ngăn chặn quân sự của chủ nghĩa đế quốc, sự khôi phục kinh tế ở Nga, chiến tranh thế giới thứ 2, chiến tranh vĩ đại, kinh tế Nga thời hậu chiến và sự thành lập chủ nghĩa xã hội ở Nga.

32. **In common they fought: Facts, documents and essays .-M.:Foreign languages,1957**

91(T)/A 265; 455

Sưu tầm những sự kiện, những bài viết, bài nói về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

33. **J.V. Stalin works.**-*M.:Foreign Languages,1954.-408p.;24cm.*

Vol.10

3K3/ A 141-42

Tuyển tập J.V. Stalin tập hợp các bài viết và bài nói của tác giả trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1927, đặc biệt trong tập này có một số bài được xuất bản lần đầu.

34. **The Russian revolution/Alan Moorhead.**-*New York:Harper and Row,1965.-303p.;18cm.*

9(X)2/A 1628; 9554

Viết về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại – sự kiện lịch sử nổi bật nhất đối

với nước Nga nói riêng và thế giới nói chung.

35. **On the dictatorship of the proletariat: a collection** /Marx, Engels, Lenin.-
M.:Progress,1984.-254p.;20cm.

3K4/ A 10970

Mỗi một nước xã hội chủ nghĩa hiện đang tồn tại đến với chủ nghĩa xã hội thông qua nền chuyên chính vô sản. Cuốn sách là một bộ sưu tập các bài viết của Marx, Engels và Lênin về nền chuyên chính vô sản và cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, về đảng cộng sản, những cuộc nội chiến và chủ nghĩa xã hội...

36. **Petrograd, October 1917: Reminiscences** .-*M.: Foreign languages,1957.-472p.;21cm.*

9(X)2/ A 310; 445

Bao gồm nhiều bài viết của các tác giả đã từng tham gia trong cuộc khởi nghĩa vũ trang bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 (tức ngày 7 tháng 11) năm 1917, hầu hết đã được xuất bản trong một số báo, tạp chí từ năm 1919 đến năm 1930.

37. **Socialism's historic mission and the world today**.-*M.:Progress,19?.-224p.;21cm.*

9(X)2/A 11057

Cuốn sách nói lên sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng của xã hội Xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển xã hội của thế giới. Tác giả chỉ ra rằng cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại đã trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong thế kỷ 20. Đồng thời phân tích những sự kiện chủ yếu của việc xây dựng và củng cố chủ nghĩa xã hội ở Nga đồng thời liên hệ với các sự kiện và tiến trình phát triển xã hội ở các nước khác trên thế giới.

38. **Soviet foreign policy, 1917 - 1980: in two volumes** .- *M.:Progress,1980.-499p.;22cm.*

Vol.1: 1917-1945

9(N711) A 11086 - 87

Chính sách của bất kỳ một quốc gia nào đều được đánh giá bằng việc phân tích hệ thống xã hội và kinh tế của nước đó.

Cuốn sách gồm 13 chương viết về chính sách đối ngoại của chính phủ Nga kể từ khi kết thúc cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại cho đến năm 1945, đặc biệt là trong cuộc nội chiến và chiến tranh thế giới thứ 2.

39. **The Bolsheviks and the armed forces in three revolution: Problems and experience of military work** /P. Golub.-*Moscow:Progress Publisher,1979.-362p.;19cm.*

355(X)/A 9718

Cuốn sách phân tích các vấn đề mà những đảng viên cộng sản Liên xô phải đối phó trong khi đấu tranh giành nền dân chủ trong lực lượng vũ trang: những nguyên tắc

mang tính lý thuyết của vấn đề quân sự của Đảng cộng sản Liên xô. Đảng cộng sản Liên xô và lực lượng vũ trang trong cuộc cách mạng dân chủ, trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.

40. **The CPSU topical aspects of history and policy.**-*M.:Progress,1986.-171p.;20cm.*

3KX1/A 11349

Cuốn sách ghi lại những kinh nghiệm lịch sử của Đảng cộng sản Xô Viết và những vấn đề quan trọng trong chính sách của Đảng hơn 80 năm tồn tại. Đặc biệt là các chính sách của Đảng dành cho dân tộc và ruộng đất. Cuốn sách cũng đề cập đến kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lê-nin tại Nga và những nỗ lực thực hiện của CPSU. Từ đó có thể thấy rõ vai trò của Đảng trong việc thúc đẩy sự phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa.

41. **The espionage establishment**/*David Wise, Thomas B. Ross.*-*New York:Random,1967.-308p.;21cm.*

327/A 4558- 2583

Tiết lộ những hoạt động gián điệp và tổ chức các nước lớn như Nga, Anh, Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt tiết lộ một số nội dung chưa bao giờ được công bố trước đây: KGB và tổ chức tình báo Nga đã sử dụng đám tang của tổng thống Kenedy cho mục đích tình báo như thế nào, xác định người đàn ông quyền lực nhất nước Anh và bí mật của ông ở Luân đôn, những nỗ lực của KGB khi mua được trại sản xuất bơ sữa dọc biên giới Mỹ-Canada....

42. **The government and politics of the Soviet Union** /*Leonard Schapiro.*-*New York: Random House, 1967.-176p.;20cm.*

34(X)+ 32(X)/A 6201

Cuốn sách được chuyên gia học thuật hàng đầu nước Anh mô tả một cách chi tiết hệ thống chính trị, chính phủ của Liên bang Xô viết: nguồn gốc chủ nghĩa bôn-sê-víc, Đảng cộng sản, lịch sử đất nước từ cuộc cách mạng cho đến nhà nước Xô viết hiện đại, cơ cấu xã hội, chính phủ trung ương, chính quyền địa phương... của nhà nước Xô viết.

43. **The Great October revolution and world social progress.**-*M.:Social sciences today,1977.-271p.;22cm.*

9(X)21/A 6839

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại là một cuộc cách mạng xã hội quyết liệt nhất trong lịch sử thế giới. Cuốn sách trình bày những vấn đề xung quanh cuộc Cách mạng tháng Mười và tiến trình cách mạng thế giới, Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa tư bản, vấn đề dân chủ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, phong trào giải phóng dân tộc, đảng cộng sản Nga.....

44. **The land of Soviet: October Revolution and the gains of the people of the USSR** .-/[*S.n.*]:/[*S.l.*],19-?.-62p.;22cm.

355.01/A 240

Cuốn sách ghi lại các vấn đề xung quanh cuộc Cách mạng tháng Mười và những thành tích mà nhân dân Nga đạt được trong quá trình chuyển giao sang nhóm các nước công nghiệp phát triển.

45. **The nuclear revolution in Soviet military affairs/ Ed. by William R. Kintner, Harriet Fast Scott.- Norman:University of Oklahoma,1968.- 420p.;23cm.**

355(X)/ + 355.01/AV 2883

Viết về cuộc cách mạng hạt nhân trong các vấn đề quân sự Xô viết, những thách thức đối với an ninh Mỹ, chiến lược hạt nhân, chiến tranh hạt nhân, lực lượng vũ trang Xô viết, học thuyết quân sự Xô viết và chiến lược ngoại giao của Nga trong tương lai.

46. **The Russian revolution/Robert Goldston.-Greenwich :Fawett Publication, Inc,1966.-223p.;18cm.**

355.748/A 1226; 3557

Tác giả đã phân tích lịch sử không gian, thời gian, những yếu tố về mặt triết học và chính trị học của cuộc Cách mạng tháng Mười.

47. **The socialist revolution and its defense: early history of Soviet Russia /Yuri Polyakov.-M.:Progress, 1989.-171p.;17cm.**

9(X)2/ A 11344

Cuốn sách mô tả sự kiện nổi bật nhất trong thế kỷ 20 - cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Nói lên tầm quan trọng của những sự kiện lịch sử xảy ra ở Nga từ năm 1917 đến năm 1920 đối với tiến trình phát triển của loài người.

48. **The USSR, The USA and the people's revolution in China/A. Ledovsky.- M.:Progress,1982.-250p.;21cm.**

9(H)/A 10704

Cuốn sách ghi lại những sự kiện của Trung Quốc trong nửa sau của thập niên 40 và đầu những năm 50. Ghi lại những hoạt động ngoại giao của Nga, Mỹ và Trung Quốc, bối cảnh và mối liên quan giữa các sự kiện này. Trọng tâm phân tích chính sách đối ngoại của Mỹ, Nga đối với Trung Quốc và quan điểm của hai nước này về phong trào giải phóng dân tộc, tiến trình cách mạng dân chủ, thắng lợi của Trung Quốc trong cuộc cách mạng nhân dân Trung Quốc và việc thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

49. **Time events people:chronicle of forty glorious years /Editor:B.Agapov, N Vladimirsky,V. Zakharchenko;Translator: D. Skvirsky.-[S.l.]:[S.n.],[19??].- ??p.;31cm.**

9(X)2/ AV 3771 - 72

Tập sách ảnh về con người, sự kiện nổi bật trong 40 năm lịch sử nước Nga từ năm 1917-1957

50. **V. I. Lenin:A short biography .-M.:Progress,1976.-2235p.;18cm.**

3K26/A 5047

Cuốn sách viết về V.I.Lênin, những điểm nổi bật nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của Người.

51. **Workers' Paradise lost: fifty years of Soviet communism: a balance sheet** /Eugene Lyons.-New York :Funk and Wasnalls,1907.-386p.;21cm.

9(X)2 + 1T7.23/A 8874; 10307

Cách mạng tháng Mười vĩ đại không chỉ là một mốc son trong lịch sử nước Nga mà còn là một mốc son trong lịch sử thế giới. Cuốn sách gồm 4 phần, ghi lại quá trình lịch sử nước Nga, về con người, kinh tế, văn hóa, chính trị nước Nga trước năm 1917, về chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội, về chiến tranh thế giới thứ 2, tiến trình công nghiệp hóa, cải cách kinh tế, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất... ở Nga và vấn đề chủ nghĩa cộng sản ở các nước kém phát triển.

52. **XXXIX anniversary of the great october socialist revolution: Speech delivered at a celebration meeting of the Moscow Soviet, November 6, 1956** /M.A. Suslov.-M.:Foreign languages,1956.-31p.;19cm.

9(X)/A 472; 285

Đãng bài phát biểu của tác giả tại cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ 39 Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 1956.

53. **Lenin and Stalin: the great organizers of the Soviet State/ A.Y. Vyshinsky.- M.:Foreign Languages,1952.-98p.;19cm.**

3K26/A 526

Cuốn sách viết về vai trò của V.I.Lênin và Stalin đối với nhà nước Xô viết, đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế đất nước và trong cuộc Cách mạng tháng Mười - cách mạng của giai cấp vô sản.

C. SÁCH TIẾNG NGA

1. **1917 Velikii oktjabr': kratkaja istorija, fotografii** /A.P. Nenarokov.- M.: Politicheskaja Literatura ,1977.-

239c.;25cm.

XV 3309

Cuốn sách viết về cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại. tổng hợp các tư liệu báo chí, trích đoạn hồi ký, ảnh trong các bộ phim ký sự cho thấy bức tranh toàn cảnh về thắng lợi của cuộc cách mạng

2. **Armija pobedivshej rvoljucii/A.C. Smol'nikov.-M.: Mysl',1984.-189c.;15cm.**

X 20971

Trong cuốn sách này đã xem xét đến thành tựu của bộ môn khoa học Lịch sử đảng xô viết về vấn đề ôn-sê-vích hóa quần chúng binh sỹ trong năm 1917, phân tích tất cả các giai đoạn nghiên cứu về nó. Nghiên cứu lịch sử những phong trào cách mạng trong những thế kỷ đặc biệt quan trọng, quy định đa chính quyền, kết thúc sự phát triển

của cách mạng thế giới, xóa sổ tận gốc các cuộc bạo động, giành thắng lợi Cách mạng tháng Mười, xây dựng các đơn vị đầu tiên của Hồng quân.

3. **Armija Sovetskaja.**-M.:*Politicheskoy literatury,1969.-443c.;25cm.*
X 233, X 1350, X 1397, X 2987
Quân đội xô viết – đây là cuốn sách tóm tắt về lịch sử các lực lượng vũ trang của Liên Xô.
4. **Avrorovcy/A.S. Nevolin.**-M.:*Voenizdat,1977.-2140c.;19cm.*
X 8845
Cuốn sách kể về các thủy thủ người bantich tham gia vào cuộc đấu tranh giành thắng lợi Cách mạng tháng Mười vĩ đại bảo vệ giành chính quyền về tay người lao động. A.S. Nevolin - cựu thợ máy chiến hạm Avrora, đảng viên bôn-sê-vích từ tháng 3 năm 1917 xúc động kể lại những sự kiện lịch sử đã qua, về sự kiên trung anh dũng với trách nhiệm của những người thủy thủ cách mạng trên chiến hạm huyền thoại Avrora.
5. **Baltiiskaja Junost: Rasskaz * Povect/N.G. Zhdanov .**-M.:*Voenizdat,1984.-240c.;17cm.*
X 26671
Trong cuốn sách này tác giả đã kể một câu chuyện và ba tiểu thuyết.
Những nhân vật trong tiểu thuyết chính là những thiếu sinh quân trường hải quân Nakhimov, thế hệ các chiến sỹ hải quân kế cận cha anh. Tiểu thuyết “Những ngọn lửa bất tận” kể về một cậu bé, nhân chứng của trận đánh Cung điện mùa đông trong những năm tháng Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Tiểu thuyết “Sức mạnh mới” kể về những chiến công của những chiến sỹ du kích trẻ tuổi trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
6. **Boevaja rat'revoljucij / L.T. Senchakova.**-M.:*Politizdat,1975.-192c.;20cm.*
X 6605
Trong cuốn sách này tác giả nêu ra vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng đứng đầu là V.I.Lênin trong việc xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng giai đoạn 1905 – 1907, xem xét nhiệm vụ chức năng, cơ cấu, thành phần cũng như hình thức vũ trang, huấn luyện chiến đấu với nền chuyên chế Nga Hoàng, thể hiện vai trò vị trí và ý nghĩa của các tổ chức chiến đấu chuyên chính vô sản trong giai đoạn cách mạng.
7. **Boevye podvigi chastej krasnoj armii.**- M.:*Voenizdat,1957.-237c.;22cm.*
X 8282
Tuyển tập tư liệu các quyết định của Hội đồng quân sự cách mạng trao tặng Huân chương cờ đỏ, Huân chương sao đỏ, Huân chương cờ đỏ cách mạng, Huân chương Lê-nin cho các đơn vị quân binh chủng, các trường quân sự vì những chiến công trong những năm nội chiến.
8. **Bor'ba Bol'shevikov Za Armiju V Trekh Revoljucijakh .**-M.:*Politicheskaja Literatura,1969.-269c.;22cm.*
X 2011

Cuốn sách cuộc đấu tranh của những người bôn-sê-vích giành quân đội trong cuộc cách mạng lần thứ ba kể về hoạt động toàn diện trong quân đội và hải quân của những người bôn-sê-vích dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin kể từ thời điểm khai sinh các tổ chức quân sự dân chủ XHCN đầu tiên trước thắng lợi tháng Mười vĩ đại.

9. **Borba Za Armiju V 1917 Godu**/*N.M. Jakunov.-M.: Mysl', 1975.-293c.; 22cm.*
X 6115

Cuốn sách chuyên khảo của tác giả tiến sỹ sử học N.M. Jakunov đề cập đến cuộc đấu tranh của Đảng bôn-sê-vích thu hút quần chúng binh sỹ về tay giai cấp công nhân chuyển thành các đơn vị quân đội của cuộc cách mạng XHCN.

10. **Dni velikogo shturma** / *N. Mitrofannov.- M.: Sovetskaja rossija, 1983.-192 c.; 21cm.*
XV 3296

Ký sự về những sự kiện trong những ngày đầu tiên của cuộc Cách mạng tháng Mười. Trong cuốn sách này có sử dụng ảnh tư liệu lưu giữ trong Hãng phim tài liệu quốc gia của Liên Xô, Bảo tàng cách mạng Liên Xô và Báo ảnh của Thông tấn xã Liên Xô, Hãng phim tài liệu quốc gia Lê-nin-grát, Bảo tàng lịch sử thành phố Mát-xcơ-va.

11. **Geroji oktjabrija I grazhdanskoj voiny 1917-1922 Rekomendatel'ny ukazatel' literatury/pod red.: A.I. mel'china.-M.: Kniga, 1974.-96c.; 20cm.**
X 6378

Đây là cuốn sách chỉ dẫn đề cập đến các nhà lãnh đạo lỗi lạc trong cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại, những vị anh hùng tháng Mười và cuộc nội chiến.

12. **Istorija voenigo iskusstva** /*P.A. Zhilina.-M.: Voenizdat, 1986.-446c.; 19cm.*
X 21783

Cuốn sách làm sáng tỏ các giai đoạn phát triển nghệ thuật quân sự cơ bản từ xưa cho đến nay, đặc biệt quan tâm đến nghệ thuật quân sự Xô viết trong những năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

13. **Ja-matros "Ganguta"**/*D.I. Ivannov.-M.: Voenizdat, 1987.-286c.; 20cm.*
X 26513

Tác giả cuốn sách là người tham gia ba cuộc chiến tranh và hai cuộc cách mạng đã kể lại giai đoạn phục vụ vô cùng khó khăn trong lực lượng hải quân Sa Hoàng, hành trình vượt biển xa xôi, về phong trào cách mạng trong cuộc đời thủy thủ.

14. **Kino I Photo Dokumenty po istory velikogo oktjabrja: 1917 - 1920** .-*M.: Akademii Nauk SSSR, 1958.-354c.; 20cm.*
X 4626

Tư liệu bằng phim và ảnh về lịch sử Cách mạng tháng Mười và cuộc nội chiến ở Liên Xô.

15. **Krasnaja gvardija-udarnaja sila proletariata v oktjabr'skoj revoljucii: Po materialam central'nogo promyshlennogo rajona, Urala i povolzh'ja** /*G.A. Cypkin,*

R.G. Cypkina.- M.: Nauka, 1977.- 376c.; 22cm.

X 9851

Sách chuyên khảo kể về lịch sử hình thành và hoạt động của Hồng vệ binh công nông, một tổ chức được thành lập ở các khu công nghiệp trung tâm trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Nội dung trọng tâm đề cập đến vai trò của Đảng bôn-sê-vích và các hội đồng Xô viết trong các tổ chức Hồng vệ binh.

16. **Matrosy revolyushii/ S.S.khesin.-M.: Voenizdat, 1958.-392c.; 20cm.**

XN 5198

Những người thủy thủ cách mạng nói lên sự đấu tranh của những người thủy thủ trong cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại để đấu tranh cho cách mạng và xây dựng Hải quân Xô viết.

17. **Modest Ivanop/G.B. Ol'derogge.- M.: Voenizdat, 1969.-200c.; 19cm.**

X 8413

Cuốn sách kể về cuộc đời và sự nghiệp cao đẹp của một thủy thủ, đại úy thuyền trưởng Modest Vasilevich Ivanop, về cuộc gặp gỡ của ông với V.I.Lênin, về những hoạt động của ông trong cơ quan Bộ hải quân và Hội thủy thủ cấp cao.

18. **Novaja istorija/ E.E. Yurovskoji, I,M Krivoguza. – M.Vyshaja shkola 1976.- 541c.; 22cm.**

XV 1386

Cuốn sách gồm 3 phần, 24 chương các tác giả đã trình bày tóm tắt lịch sử các nước châu Âu và châu Mỹ giai đoạn từ cuộc chiến tranh Pháp Phổ, công xã Paris đến cuối chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại. Các chương chuyên ngành đề cập đến lịch sử phong trào công nhân quốc tế, các mối quan hệ quốc tế, sự phát triển khoa học kỹ thuật văn học và nghệ thuật.

19. **Oktjabr'skaja revoljucija i armija: 25 oktjabrja 1917g. - mart 1918g. sbornic documentov /Red L.S. Gaponenko.- M.: Nauka, 1973.-455c.; 21,5cm.**

X 4655

Cuốn sách gồm 3 chương, kể về quân chúng binh sỹ trong cuộc đấu tranh giành chính quyền Xô viết vì hòa bình và dân chủ của quân đội hiện hành, xóa sổ đại bản doanh của thế lực phản cách mạng (từ 25/10 đến 20/11/1917), Tiếp tục triển khai cuộc cách mạng XHCN trong quân đội (từ 20/11 đến 15/12/1917). Giải thể quân đội cũ, hình thành các đơn vị quân đội XHCN, khai sinh lực lượng Hồng quân (16/12/1917 đến 16/3/1918).

20. **Ot zumnego do perecopa: Sbornik vospaminanij.- M.: Voenizdat ,1978.- 363c.; 19cm.**

X 11221-20

Trong tuyển tập này tác giả viết về những hồi ký của các nhà hoạt động phong trào cách mạng quốc tế, các cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị nổi tiếng của Hồng

Quân, các cựu chiến binh từng tham gia nội chiến, những người đã từng được gặp V.I. Lê nin.

21. **Partija, Armija i revolucija: Ot voevanie partiej Bol'shevikov armii na storono revolucii Mart 1917 - phevral' 1918 /P. Golub. -M.: Politizdat, 1967.-295c.; 20cm.**

X 2294-1770

Cuốn sách đã xem xét một số vấn đề ít đưa ra nghiên cứu về lịch sử tháng Mười: về sự chia rẽ quân đội thành hai giai cấp trong quá trình phát triển cuộc cách mạng, giành lại đảng cộng sản đa phần trong quân đội về giai cấp chuyên chính vô sản.

22. **Politicheskaja istorija Ingermanlandii v konshe XIX – XX veke /V. I. Musaev.- M.: Saint- Peterburg, 2004.-450c.; 21cm.**

X 26074

Cuốn sách gồm 4 chương tổng hợp các tư liệu lưu trữ của Nga và Phần Lan kể về lịch sử dân tộc Ingrian Phần Lan vùng Ban tích - Tây Bắc nước Nga, các phong trào của họ vào những năm nội chiến 1917 – 1920.

23. **Revol'yushey prizvannye/M.A. Korsunsky.; L.: Lenizdat, 1987.- 213c., 15 cm.**

X22281

Tập hợp hai cuốn truyện vừa kể về các nhân vật là người bôn-sê-vích gốc Lê-nin-grát, những người rất tích cực tham gia cách mạng và công cuộc xây dựng XHCN của đất nước, trong sách có minh họa một số tấm ảnh quý và hiếm phục vụ bạn đọc.

24. **Revolucionnoe dvizhenie soldatskikhmass severnogo phronta v 1917godu / Ph. A. Surygin.- M.: Voenizdat, 1958.-131c.; 19cm.**

X 4005

Cuốn sách gồm 3 chương viết về phong trào cách mạng của quần chúng binh sỹ mặt trận miền Bắc năm 1917. Sự tham gia của quần chúng binh sỹ mặt trận miền Bắc vào cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng hai, cuộc chiến đấu của Đảng bôn-sê-vích vì lực lượng quần chúng binh sỹ, đóng góp của binh sỹ mặt trận miền Bắc vào chiến thắng của Cuộc cách mạng tháng Mười.

25. **Sud'ba vysokaja "Avrory" / Yury Chenov.; M.: Politicheskaja Literatura, 1987.- 352c.; 20cm.**

X 22025

Tác giả đã mô tả các giai đoạn quan trọng nhất về số phận của chiến hạm trong cách mạng và những vị anh hùng của chiến hạm ấy, vai trò vô cùng quan trọng của các thủy thủ Avrora trong năm tháng Cách mạng tháng Mười vĩ đại.

26. **U Kremlevskoj steny/S. Abramov.- M.: Politizdat, 1987.-384c.; 20cm.**

X 25539

Nội dung cuốn sách viết về các công trình nổi tiếng như Lăng Lê-nin, Cung điện kremlin, Ngôi mộ của những chiến sỹ vô danh và các công trình tượng đài khác.

27. **V preddverii oktjabrja/A.M.Sovokin.- M.: zdatelstvo I Mysl, 1973.-348c.;21cm.**
X 2543
 Cuốn sách chuyên khảo của tác giả A.M. Sovokin chỉ ra những hoạt động lý luận và thực tiễn của V.I.Lênin, của BCH Trung ương Đảng Lao động dân chủ xã hội Nga, của các tổ chức Đảng địa phương về công tác chuẩn bị và triển khai cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại .
28. **V tylu kolchaka/N. Dvorjanov,V. Dvorjanov.-M.: Social'no-Ekonomicheskoy literatury,1963.-170c.;22cm.**
X 3793
 Cuốn sách gồm 4 chương, kể về sự bùng phát nội chiến và sự can thiệp của nước ngoài ở siberi, sự ra đời của các phong trào du kích ở tỉnh Irkut, chiến tranh du kích Thu Đông năm 1919 và cuộc khởi nghĩa của chính quyền Xô viết tại tỉnh Irkut.
29. **V.I. Lenin i sovetskye vooruzhennye silu.-M.: Voenizdat,1969.-415c.;20cm.**
XV 820, XV 821
 Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc, người sáng lập Nhà nước Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới luôn gắn liền với lực lượng vũ trang Xô viết.
30. **Velikaja Oktjabr'skaja revoljucija i mirovoe osvoboditel'noe dvizhenie.- M.:Politizdat,1958.-567c ;21cm.**
X 25651
 Tuyển tập hai cuốn Cách mạng tháng Mười vĩ đại và phong trào giải phóng thế giới bao gồm các bài viết của lãnh đạo các nước XHCN, lãnh đạo Đảng cộng sản và đảng lao động anh em nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười vĩ đại.
31. **Velikaja Oktjabr'skaja socialisticheskaja Revoljucija: ènciklopedija.- M.,1977.-712c.;22cm.**
X 10505, X 9642 - 43
 Đây là cuốn Bách khoa toàn thư về Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại, tổng hợp hệ thống và có bổ sung cho các bài viết, sắp xếp theo trật tự anphabe giúp bạn đọc dễ tra cứu. Tất cả các bài viết đều đề cập đến cuộc Cách mạng tháng Mười.
32. **Velikij Oktjabr' i záchhita ego zavoevanij.-M.:Nauka,1987. -479c.;22cm.**
X 23508 - 09
 Đây là cuốn sách thứ hai của một công trình tập thể các tác giả đề cập đến cuộc đấu tranh anh dũng của quần chúng lao động các nước Xô viết chống thù trong giặc ngoài giai đoạn từ mùa hè năm 1918 đến năm 1921.
33. **Voennaja dejatel'nost sovetov belorussii 1917 - 1920 gg./P.A.Selivanov.- Minsk:"Nauka i tekhnika",1980.- 246 tr.;20cm.**
X 14036
 Cuốn sách gồm 4 chương kể về hoạt động quân sự của Hội đồng cộng hòa

Beloruss trong cuộc đấu tranh củng cố nền chuyên chính vô sản, chiến đấu giành thắng lợi giai đoạn đầu chiến tranh vệ quốc, chống thù trong giặc ngoài trong những năm tháng quyết định của cuộc chiến tranh, giành chiến thắng quyết định cho lực lượng Hồng quân.

34. **Voennaja perepiska 1917-1922/V.I. Lenin.-M.: Voenizdat,1987.-438c.;22cm.**
X 24274
Tuyển tập bao gồm thư từ điện tín về mặt quân sự trong phong trào hoạt động của V.I.Lênin những năm 1917 – 1922 cũng như các dự thảo chỉ đạo, các nghị định của Hội đồng dân ủy liên quan đến các vấn đề quân sự.
35. **Voennye organizacii rossijskogo proletariata i opyt ego Voopyzhennoj bor'by.-M.:Nauka,1974.-418c.;22cm.**
X 5440, X 5441
Cuốn sách gồm 5 chương, Tổ chức quân sự của giai cấp vô sản Nga và kinh nghiệm đấu tranh vũ trang của họ giai đoạn 1903 – 1917.
Chủ nghĩa Mác – Lênin về cuộc đấu tranh vũ trang và sự cần thiết thành lập tổ chức quân sự của giai cấp vô sản. Xây dựng tổ chức Đảng bôn-sê-vích của các lực lượng vũ trang cách mạng XHCN.
36. **Vojskovye komitety dejstbujushchej armii: Mart 1917 g. - Mart 1918 g. .-M.: Nauka,1982.-607c.;22cm.**
X 19596
Tuyển tập này tiếp tục công bố nguồn tư liệu lịch sử về phong trào cách mạng trong quân đội Nga trước và trong sự kiện tháng Mười vĩ đại, kể về quá trình xây dựng Hội đồng quân nhân, quá trình đấu tranh giành chính quyền của quần chúng binh sỹ dưới sự lãnh đạo của Đảng bôn-sê-vích.
37. **Vooruzhennye silu velikogo oktjabrja.- M.:Nauka, 1977.- 287c.;22cm.**
X 9511
Cuốn sách chuyên khảo do tập thể tác giả Viện Lịch sử quân sự BQP Liên Xô biên soạn nhân kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Cuốn sách này đã tiết lộ công cuộc thống nhất quân đội chính trị và quân đội cách mạng, lịch sử hình thành và hoạt động của các lực lượng vũ trang Cách mạng tháng Mười trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng lực lượng.
38. **Vos'moj tungusskij/ I.P. Shevchuk.- M.:Voenizdat, 1958.-161c.;22cm.**
X 4252
Đội du kích Tunguxki thứ 8, đây là cuốn hồi ký của một trong những người lãnh đạo phong trào du kích ở vùng Viễn Đông giai đoạn từ 1918 - 1922
39. **Vsija vlast' sovetam/ M. D. Bontr-bruevich.- M.: Voienizdat, 1957.- 359 c., 20cm.**
X2818

Cuốn sách “Tất cả chính quyền cho Xô viết” gồm hai phần, phần 1 gồm 14 chương kể về sự diệt vong của một triều đại, phần 2 gồm 13 chương kể về những năm tháng oanh liệt.

40. **Zapretnaja politekonomija /V.Galin.-M.: Algoritm ,2006. -608c.;20cm.X 26151**

Nền kinh tế chính trị ở Phương Tây đầu thế kỷ XX và ở Nga những năm 1990 bị lắng xuống, do vậy trong cuốn sách này tác giả đã khôi phục lại hầu hết những gì khoa học lãng quên, mở ra một cái nhìn mới về lịch sử Nga trong thế kỷ XX. Mục đích của tác giả là nghiên cứu quy luật phát triển xã hội trong tương lai.

41. **Znamena nad shtykamy: Povetsty * rasskaz / I.P.Shamjakin.- M.: Voenizdat,1978.-296c.;17cm.**

X 26706

Nghen cờ trên đầu súng là bộ tiểu thuyết, trong đó Tiểu thuyết “Vị tướng đầu tiên” kể về lịch sử trưởng thành đạo đức công dân, phẩm chất chính trị của một cậu bé người Belarus sau này được phong hàm tướng lĩnh. Tiểu thuyết chuyên xe lửa bọc thép mang tên “Đồng chí Lê-nin” bị kẻ thù tấn công sau này được mang tên vị lãnh tụ cách mạng. Tất cả các tiểu thuyết đều nói về chủ đề tình yêu đối với vị lãnh tụ V.I.Lênin.

II. CÁC BÀI BÁO – TẠP CHÍ

1. **"Muốn cách mạng thành công thì phải lấy dân chúng làm gốc": 90 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại /Lê Nguyên Vĩnh.- Sự kiện và nhân chứng, 2007.- Số 167 .- tr.: 3 - 4**
B3b
2. **Cách mạng Tháng Mười Nga nhìn từ góc độ một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2009, tháng 11.- Số 215.- Tr.: 13 - 14**
T143
3. **85 năm Cách mạng tháng Mười: Bài học cách mạng tự bảo vệ/Quang Lợi.- Tạp chí Cộng sản, 2002, số 31, tháng 11.- tr.: 27 - 30**
T 10
4. **Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đối với Phan Bội châu và Phan Văn Trường/ Lê Cung.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2004, tháng 11.- số 155.- tr.:1**
T143
5. **Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam/Nguyễn Thị Hoài Phương.-Tạp chí Lý luận chính trị, 2007.- Số 11 .- tr.: 3 - 5**
T 152
6. **Bài học về xác định bạn, thù của Cách mạng tháng Mười với vấn đề xác định**

đôi tượng, đôi tác của cách mạng Việt Nam hiện nay/Nguyễn Song Phi.- Tạp chí Nghệ thuật quân sự, 2007.- Số 6.- tr.: 7 - 10

T 293

7. *Bảo vệ nhà nước công nông non trẻ đầu tiên trên thế giới*/ Nguyễn Minh Đức.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1997.- tháng 11 - tr.: 73-75

T90

8. *Các thủ đoạn "cách mạng sắc màu" tiếp theo và biện pháp đối phó của Ng* /Hoàng Thái.- Tạp chí Khoa học quân sự, 2006.- số 12.- tr.71 - 74 + 66

T 63

9. *Cách mạng tháng 10 - chính quyền Xô viết và sự trỗi dậy của nước Nga nhìn từ góc độ lịch sử*/Nguyễn Quốc Hùng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2012, tháng 11.- Số 251.- tr.: 14 – 23

T143

10. *Cách mạng tháng 10 - Một mẫu mực tuyệt vời về chiến lược cách mạng*/Lê Văn Yên.- Tạp chí Văn hóa quân sự, 2005.- Số 3.- tr. 16 – 17

T 281

11. *Cách mạng tháng 10 Nga- sự kiện lịch sử nổi bật nhất của thế kỷ 20*/ Nguyễn Quang Hoà.- Quân đội nhân dân cuối tuần, 2000, ngày 5 tháng 11. - tr.: 1+7

B 3a

12. *Cách mạng tháng Mười – Giá trị thời đại và logic sự vận động của lịch sử nhân loại*/Nguyễn Tiến Quốc.-Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2007, tháng 5.- Số 105.- tr.: 7 - 10

T226

13. *Cách mạng tháng Mười - một mẫu mực về chiến lược và sách lược cách mạng*/ Lê Văn.- Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 1997.- số 5.- tr.: 58 - 61

T 298

14. *Cách mạng tháng Mười - Những giá trị thời đại không thể phủ nhận: Đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hoà bình"* /Phạm Văn Nhuận.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2015, tháng 11.- tr.: 54 – 57

T90

15. *Cách mạng tháng Mười - Sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX*/Nguyễn Duy Quý.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2000, tháng 11.- tr.: 6 – 8

T 90

16. *Cách mạng tháng Mười khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội*/ Bùi Huy Khoát.- Nghiên cứu châu Âu, 1999.- số 5.- tr.: 33 - 35

T 298

17. ***Cách mạng tháng Mười Nga - cuộc cách mạng nhân văn vĩ đại***/Trần Ngọc Linh.- Tạp chí Cộng sản, 2006 .- Số 21 .- tr. 65-68+72
T 10
18. ***Cách mạng tháng Mười Nga - giá trị lịch sử, nguồn cổ vũ lớn lao đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam***/ Đặng Toàn.-Tạp chí Cộng sản, 2002, tháng 11.- số 31 .- tr.: 20 - 26
T 10
19. ***Cách mạng tháng Mười Nga - Giá trị lý luận và thực tiễn***/Nguyễn Trọng Phúc.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2011. - Số 11 .- tr . 48 -50
T 90
20. ***Cách mạng tháng Mười Nga - Sự kiện lịch sử nổi bật của thế kỷ XX***/Nguyễn Quang Hoài.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2000, tháng 9 - 10.- số 5.- tr.: 22 – 27
T 226
21. ***Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đòn đột phá vào hệ thống chủ nghĩa đế quốc***/Hán Văn Tâm.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2007.- Số 11 .- tr.: 22 – 25
T 143
22. ***Cách mạng tháng Mười Nga mãi mãi soi đường cho nhân dân ta đi lên chủ nghĩa xã hội***/Nguyễn Mạnh Hương.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2014, tháng 11.- tr.: 56 - 58 + 25
T90
23. ***Cách mạng tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng Việt Nam***/Nguyễn Văn Hữu.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2007, tháng 5.- Số 105.- tr.: 27 – 30
T226
24. ***Cách mạng tháng Mười Nga soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta***/Nguyễn Văn Du.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2003, tháng 11.- Số 11.- tr.: 16 - 19
T 90
25. ***Cách mạng tháng Mười Nga và châu Âu***/Nguyễn Quốc Hùng.-Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 1997.- Số 5.- tr.: 54 - 57
T 298
26. ***Cách mạng tháng Mười Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô nhìn lại lịch sử và bài học kinh nghiệm***/Nguyễn Quốc Hùng.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2007.- Số 11 .- tr.: 15 – 21
T 143

27. ***Cách mạng tháng Mười Nga và những giá trị trường tồn***/Lương Ninh.-Tạp chí Cộng sản, 2008.- Số 793 .- tr.: 43 – 47
T 10
28. ***Cách mạng tháng Mười Nga và sự phát triển của khoa học, nghệ thuật quân sự cách mạng***/Trần Nam Chuân.- Tạp chí Lý luận chính trị, 2008. - Số 11 .- tr.: 8 - 13 + 35
T 152
29. ***Cách mạng tháng Mười Nga và sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội***/Hồng Long.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1997, tháng 11 - tr.: 10-13
T90
30. ***Cách mạng tháng Mười Nga và thời đại ngày nay: Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp đổi mới đất nước*** /Lê Minh Vụ.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2007, tháng 5.- Số 105.- tr.: 1 – 6
T226
31. ***Cách mạng tháng Mười Nga với "sắc lệnh về hoà bình"***/Hà Mỹ Hương.- Tạp chí Cộng sản, 2012, tháng 11.- Số 841.- tr.: 40 – 41
T10
32. ***Cách mạng tháng Mười Nga với Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam***/Nguyễn Việt Thông.- Thông tin công tác tư tưởng lý luận, 2002, tháng 11.- Số 1.- tr.: 14 - 17 + 22
T 223
33. ***Cách mạng tháng Mười Nga, những nẻo đường đến với Việt Nam: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917-1997)*** /Phạm Xanh.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 1997. - số 5. - tr. 65
T 143
34. ***Cách mạng tháng Mười Nga, ý nghĩa và thách thức mới***/Nguyễn Đức Tiến, 2007.- Tạp chí Giáo dục lý luận quân sự, tháng 5.- Số 105.- tr.: 31 – 33
T226
35. ***Cách mạng tháng Mười sáng mãi trong sự nghiệp đấu tranh vì những mục tiêu cao cả của toàn nhân loại: hoà bình - độc lập dân tộc - dân chủ và tiến bộ xã hội***/Đỗ Thanh Bình, Hoàng Văn Hiến.- Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 2002.-Số 6.- tr.: 12 - 18
T 298
36. ***Cách mạng tháng Mười soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta***/Vũ Hữu Ngoạn.- Nhân dân, 2003, ngày 7 tháng 11.- tr.: 1 + 5
B 2

37. ***Cách mạng tháng Mười soi sáng sự nghiệp đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta***/Nguyễn Tiến Sỹ.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2005, tháng 5.- Số 93.- tr.: 23 - 26
T226
38. ***Cách mạng tháng Mười và con đường cách mạng Việt Nam***/ Hoàng Chí Bảo.- Nhân dân, 2005, ngày 7 , tháng 11.-tr.: 3+4
B 2
39. ***Cách mạng tháng Mười và một số vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa***/Nguyễn Tiến Bình.- Tạp chí Công sản, 2007.- Số 780 .- tr.:33 – 36
T 10
40. ***Cách mạng tháng mười và phong trào cộng sản cánh tả Nga hiện nay***/ Nguyễn Hoài Phương.- Nghiên cứu châu Âu, 1999, số 5.- tr.: 40 - 42
T 298
41. ***Cách mạng tháng Mười và phong trào cộng sản quốc tế hiện nay***/ Nguyễn Hoàng Giáp, Trịnh Thị Hoa.- Tạp chí Xây dựng Đảng, 2002, tháng 11.- số 11.- tr.:35-37
T 125
42. ***Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay***/ Trần Mô.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1999, tháng 11 .- tr.: 6-8
T90
43. ***Cách mạng tháng Mười và V.I.Lê-nin sống mãi trong trái tim hàng triệu người Nga***/Đình Lanh.- Nhân dân, 2003, ngày 7 tháng 11.- tr.: 3
B 2
44. ***Cách mạng tháng Mười và vấn đề bảo vệ hoà bình thế giới***/Hồ Tô Lương.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2007.- Số 10 .- tr.: 5 – 8
T 143
45. ***Cách mạng tháng Mười và xu thế không thay đổi của thời đại***/ Nguyễn Thị Mai Hoa.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2003, tháng 11.- Số 11.- tr.: 39 - 42
T 165
46. ***Cách mạng tháng Mười với nguồn lực " tác thành" cho cách mạng Việt Nam***/Bùi Phan Kỳ.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2011. - Số 11 .- tr . 51 – 54
T 90
47. ***Cách mạng tháng Mười với phong trào Cách mạng thế giới và Cách mạng Việt Nam***/Cao Duy Hạ.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2010.- Số 11.- tr.: 51- 53
T 90
48. ***Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga mở đầu thời đại mới của lịch sử***

loài người: Kỷ niệm 88 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2005)/Bùi Đình Bôn.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị và quân sự, 2006, tháng 5.- Số 99.- tr.: 19 - 22

T226

49. *Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga mở đầu thời đại mới của lịch sử loài người*/Bùi Đình Bôn.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị và quân sự, 2005, tháng 5.- Số 92.- tr.: 19 – 22

T226

50. *Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga và vấn đề dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay*/Nguyễn Duy Quý.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2004.- Số 11.- tr.: 13 - 15

T 90

51. *Chân lý của Cách mạng tháng Mười Nga vẫn sáng mãi*/ Lê Văn Quang.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2003.- Số 5.- tr.: 18 - 21

T 226

52. *Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và thời cơ Cách mạng Việt Nam*/ Đức Lương.- Nhân dân, 2005, ngày 9 tháng 5.- tr.: 4+7

B 2

53. *Chủ nghĩa Lênin với cách mạng xã hội chủ nghĩa*/ Nguyễn Mạnh Hương.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2005, tháng 4.- tr.: 69-71

T 90

54. *Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động đầu tiên ủng hộ Cách mạng tháng Mười*/ Bùi Đình Phong.- Nhân dân cuối tuần, 1997, ngày 6 tháng 10.- tr.: 2 + 8

B 2a

55. *Công tác đảng, công tác chính trị trong Hồng quân thời kỳ sau Cách mạng tháng Mười*/Nguyễn Đăng Song.- Tạp chí Văn hóa quân sự, 2013, tháng 10.- Số 98.- tr.: 46 - 47

T281

56. *Cuộc cách mạng của những người nghèo khổ và vì những người nghèo khổ*/Nguyễn Quốc Hùng.- Tạp chí Lý luận chính trị, 2006. - Số 11 .- tr.: 17 – 22

T 152

57. *Đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười với tinh thần thực tiễn, sáng tạo hơn nữa*/ Võ Nguyên Giáp.- Tạp chí Cộng sản, 1998, tháng 11.- Số 21.- tr.: 8-10+15

T10

58. *Giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga trường tồn cùng nhân loại*/Hồ Kiếm Việt.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2013, tháng 11.- tr.: 58 - 61

T90

59. *Giá trị lịch sử toàn cầu và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga*/Đặng Hữu Toàn.- Tạp chí Cộng sản, 2009.- Số 805 .- tr.: 24 – 28

T 10

60. *Giá trị thời đại của Cách mạng tháng Mười*.- Quân đội nhân dân, 2005, ngày 7 tháng 11.- tr.: 7

B 3

61. *Hai bài báo đầu tiên về Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga trên báo Thanh niên*/Nguyễn Hồng Dung.- Nhân dân hàng tháng, 2003, tháng 10.- Số 79.- tr.: 3

B 2b

62. *Hồ Chí Minh và con đường Cách mạng tháng Mười trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc*/ Phan Ngọc Liên.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2002, tháng 6.- Số 6.- tr.: 31 - 35

T 165

63. *Không có Cách mạng tháng Mười, không thể có thế giới ngày nay*/Phan Đình Bình.- Tạp chí Nghiên cứu chiến thuật chiến dịch, 2007. - Số 36 Quý IV .- tr.: 55 – 58

T317

64. *Lênin với vấn đề vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh chống tệ quan liêu*.- Tạp chí Cộng sản, 2000, tháng 4.- số 8.- tr.: 24 – 26

T 10

65. *Lênin với cuộc đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa*/Nguyễn Bình Ban.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2001, tháng 4.- Số 4.- tr.: 25 - 30

T 165

66. *Mốc lịch sử mở đầu thời đại mới*/ Nguyễn Duy Quý.- Nhân dân cuối tuần, 2002, ngày 10, tháng 11 -tr.: 1+2

B 2a

67. *Những "Giá trị tháng Mười" vĩnh hằng*/Tiến Thành.- Tạp chí Văn hóa quân sự, 2005.- Số 3.- tr. 18 + 19

T 281

68. *Những bài học về xây dựng Đảng nhìn nhận dưới ánh sáng Cách mạng tháng Mười Nga và sự tan rã của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu*/Tạ Ngọc Tấn.- Tạp chí Cộng sản, 2007.- Số 780 .- tr.: 23 – 32

T 10

69. *Những cuộc cách mạng màu sắc*.- Tài liệu tham khảo, 2007.- số 1.- tr.33 – 57

T 131

70. *Những giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga*/Trần Vọng.- Tạp chí

Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2005, tháng 5.- Số 93.- tr.: 27 – 29

T226

71. *Những giá trị xuyên thế kỷ của một cuộc cách mạng/* Nguyễn Quốc Hùng.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2002, tháng 11.- Số 11.- tr.: 18 - 23

T 165

72. *Những nhân tố khách quan dẫn đến Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại/* Nguyễn Văn Oánh.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2002, tháng 11.- Số 11.- tr.: 13 - 17

T 165

73. *Sức sống của cách mạng tháng Mười vĩ đại/* Lê Hữu Nghĩa.- Tạp chí Cộng sản, 2002, tháng 11.- Số 31.- tr.: 14 - 19 + 26

T 10

74. *Tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười vĩ đại (7 - 11 - 1917- 7 - 11 - 2002)/* Lê Hữu Nghĩa.- Tạp chí Lịch sử Đảng, 2002, tháng 11.- Số 11.- tr.: 6 - 12

T 165

75. *Tầm vóc và giá trị lớn lao của Cách mạng tháng Mười/* Nguyễn Xuân Sơn.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2002, tháng 11.- Số 11.- tr.: 5 - 7

T 90

76. *Tiếp bước con đường Cách mạng tháng Mười/* Hồng Vinh.- Nhân dân hàng tháng, 2002, tháng 10.- Số 66.- tr.: 1

B 2b

77. *Tính chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga và sự vận dụng, phát triển ở Việt Nam hiện nay/* Đoàn Minh Duệ.- Tạp chí Lý luận chính trị, 2006. - Số 11.- tr.: 23 - 25 + 51

T 152

78. *Tinh thần Cách mạng tháng Mười với công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta/* Trần Duy Hương.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 1997 tháng 10.- tr.: 8-11

T90

79. *Từ Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam bài học sáng tạo tập hợp lực lượng Cách mạng/* Ngô Vương Anh.- Tạp chí Lịch sử quân sự, 2013, tháng 11.- Số 263.- tr.: 8 - 12

T143

80. *Từ Cách mạng tháng Mười Nga suy ngẫm về bài học xây dựng niềm tin trong nhân dân/* Hà Mỹ Hương.- Tạp chí Cộng sản, 2011, tháng 11.- Số 829.- tr.: 98 – 102

T10

81. ***Tư tưởng Cách mạng tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam***/Vũ Quang Vinh.- Tạp chí Lý luận chính trị, 2006. - Số 10 .- tr.: 9 – 12
T 152
82. ***Vai trò của Cách mạng tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam***/ Lê Văn Yên.- Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, 1997.- Số 5.- tr.: 83 - 85
T 298
83. ***Vấn đề bảo vệ chính quyền trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp và Cách mạng tháng Mười Nga***/ Lê Văn Anh.- Nghiên cứu châu Âu, 1999.- Số 2.- tr.: 19 - 22
T 298
84. ***Vững bước trên con đường Cách mạng tháng Mười Nga***/Nguyễn Thị Quế.- Tạp chí Xây dựng Đảng, 2004.- Số 11 .- tr.: 50 – 52
T 125
85. ***Ý nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga với việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa***/Nguyễn Huy Liệu.- Tạp chí Khoa học quân sự, 2010.- Số 11 .- tr.: 14 – 17
T 63
86. ***Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ CNXH ở Việt Nam***/Nguyễn Xuân Sơn.- Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2001, tháng 11.- Số 11.- tr.: 13 – 16
T 90
87. ***Ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười***/ Vũ Như Khôi.- Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, 2002, tháng 5.- Số 5.- tr.: 29 - 32
T 226

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 lịch sử và hiện tại. Chính trị quốc gia, 2007.
2. Cách mạng tháng Mười vĩ đại: *Tài liệu tham khảo nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại*. Thư viện quân đội, 1987.
3. Giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017): Tài liệu phục nghiên cứu/Thư viện Quân đội.H.: TVQĐ,10/ 2017.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.12.